

ข่าวประจำวัน ที่ 2 พฤษภาคม 2564

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	'นิด้า' สั่งตั้ง กกก.สอบ 'อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์' ปมโพสต์हनุนรัฐประหาร	4
2	เนชั่นออนไลน์	"แรมโบ้" ชัด! "รังสิมันต์ โรม" เสนอนายกฯ ลาออก เพื่อประโยชน์ทางการเมืองตนเอง	5
3	แนวหน้าออนไลน์	รัฐบาลแย่แล้ว! ซูเปอร์โพลเฉ่งทำงานช้า รุมจี้'กลุ่มเจ้าสัว'หันมาช่วยเพื่อนร่วมชาติ	7
4	ไทยโพสต์ออนไลน์	แม่ทัพไทยไม่ทน เปรียบ 'ประยุทธ์' เป็นม้าพิการ ลั่นต้องเปลี่ยนขณะทำศึก	9
5	ไทยโพสต์ออนไลน์	ส.ส.เต๋ ขึ้นเวที 'ไทยไม่ทน' แฉแหล่ง 'เสียหนุ-บักตู' ปมจัดหาวัคซีนโควิด	11
6	แนวหน้าออนไลน์	จีเออาผิดสส.ก้าวไกล ผสมโรงมือบกดตันศาล ศปปส.รุดแจ้งความ	12
7	ไทยโพสต์ออนไลน์	'เพื่อไทย'อัดและระบบ "หมอพร้อม" ล่ม จาก รัฐบาลผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำอีก	15
8	มติชนออนไลน์	"เพื่อไทย" ขี้ระบบ "หมอพร้อม" ล่มเพราะรัฐบาลไม่พร้อม พร้อมแนะ 6 ทางออกวางระบบฉีดวัคซีนใหม่	16
9	เดลินิวส์ออนไลน์	"ธนกร"สวน"ภูมิธรรม"ทำตัวเหมือนคนไม่มีงานทำ	17
10	ไทยโพสต์ออนไลน์	'ธนกร' สู้สิทธิปกป้อง 'บักตู' สวนกลับภูมิธรรม-หญิงหน่อย	18
11	ผู้จัดการออนไลน์	"ธนกร" จาก "อ้วน" ไม่มีงานทำ แผ่นเสียงตรองจ้องแต่ไล่รัฐบาล ย้ำ "บักตู" ทำทุกอย่างเพื่อแก้โควิดแล้ว เหน็บ "หญิงหน่อย" เก่งอยู่คนเดียว	19
12	คมชัดลึกออนไลน์	"ธนกร"สวน"ภูมิธรรม"ทำตัวเหมือนคนไม่มีงานทำ เป็นแผ่นเสียงตกร่อง จ้องแต่จะไล่รัฐบาล ลั่น"บักตู"เร่งดำเนินการทุกอย่างแล้ว	20
13	แนวหน้าออนไลน์	ระวังปาก!'แรมโบ้'จัดชุดใหญ่บอมบ์'เลขาฯพท.' ฟังความเดือดร้อนปชช.เพื่อการเมือง	21
14	มติชนออนไลน์	"แรมโบ้" ตอกกลับ "ประเสริฐ" เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ไม่เคยหยุดการโจมตี สมควรเป็นฝ่ายค้านตลอดชีพ	23
15	มติชนออนไลน์	ศาลรธน.นัดชี้ขาดสถานะ 'ธรรมนัส' หลุดเก้าอี้ รมต.-ส.ส. หรือไม่ 5 พ.ค. นี้ มียิงสดผ่านยูทูป	25



รวมข่าววันนี้อาทิตย์

ข่าววันนี้
รู้วันนี้

16	ผู้จัดการออนไลน์	“ธรรมนัส” ลุ้น 5 พ.ค.ศาล รธน.ชี้ขาดสถานะ รมต.-ส.ส.ถ่ายทอดสดผ่านช่องยูทูป	26
17	แนวหน้าออนไลน์	‘ธรรมนัส’ ลุ้น 5 พ.ค.! ศาลธน.นัดชี้ขาดสถานะ หลุดเก้าอี้ รมต.-ส.ส.หรือไม่	27

บทความ

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	ผู้จัดการออนไลน์	ตัวการใหญ่! “ปวิน-เจียบ” ยูเล่นนอกเกม “อังคณา” จวก ลดศักดิ์ศรีมนุษย์-ละเมิดสิทธิฯ “อ.3 นิ้ว” หยาม “เอนก”	28
2	ข่าวสดออนไลน์	รายงาน : ส่องกระแสจี‘ยุบสภา-ลาออก’	31
3	ข่าวสดออนไลน์	เอนก เหล่าธรรมทัศน์: ปฏิกริยาต่อ “คำบัญชา” เรื่องการสอบสวนอาจารย์ยื่นประกันจำเลย ม.112	35
4	กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	ลือคเป่า ‘ปักซีใต้’ เจาะยางฐานเสียง ‘ปชป.’	37
5	มติชนออนไลน์	สถานีคิดเลขที่12 : ไททานิก-ตู่ทานิก	39

ข่าวอ้างอิง

'นิด้า' สั่งตั้ง กกก.สอบ 'อานนท์ ศักดิ์วีระวิชัย' ปมโพสต์หนุนรัฐประหาร



"นิด้า" ออกแถลงการณ์ ตั้ง กกก.สอบ "อานนท์ ศักดิ์วีระวิชัย" ปมโพสต์หนุนรัฐประหาร

วันที่ 1 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 เม.ย. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ออกแถลงการณ์กรณีประชาชนมีการล่ำรายชื่อเรียกร้องให้สอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ ศักดิ์วีระวิชัย อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ โพลsstสนับสนุนรัฐประหาร โดยหนังสือดังกล่าวมีเนื้อหาระบุว่า

ตามที่มีข่าวเผยแพร่ทั่วไป เรื่องประชาชนเข้าชื่อเรียกร้องให้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า สอบจริยธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อานนท์ ศักดิ์วีระวิชัย อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จากกรณีการแสดงออกทางความคิดเห็นผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียที่กำลังเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างอยู่ในขณะนี้

ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบัน ได้รับทราบข้อมูล รวมถึงข้อกังวล ความห่วงใย ตลอดจนความคิดเห็นต่างๆ ที่ได้สะท้อนกลับมายังสถาบัน ซึ่งทางคณะผู้บริหารมีได้คำนึงต่อเหตุการณ์ดังกล่าวแต่อย่างไร โดยขณะนี้ได้มีการสั่งการให้มีการดำเนินการตั้งคณะกรรมการแสวงหาข้อเท็จจริง เพื่อพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณของบุคลากรสถาบันต่อไป

อธิการบดี และสถาบัน ขอเน้นย้ำจุดยืนที่จะยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยสนับสนุนการให้เสรีภาพทางวิชาการ ในการแสดงความคิดเห็นภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญ และกฎหมายของประเทศไทย และส่งเสริมความคิดเห็นที่สร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยจะไม่ส่งเสริมหรือสนับสนุนความคิดเห็นใดๆ ที่จะนำไปสู่ความแตกแยกของกลุ่มคนในสังคมและประเทศชาติ

อ้างอิง : <https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/935639>

"แรมโบ้" ชัด! "รังสิมันต์ โรม" เสนอนายกฯ ลาออก เพื่อประโยชน์ทางการเมืองตนเอง



"แรมโบ้" ชัด "รังสิมันต์ โรม" เสนอนายกฯ ลาออก เพื่อประโยชน์ทางการเมืองตนเอง ไม่นำมาเป็นสาระ มั่นใจประชาชนส่วนใหญ่ยังอยากให้นายกฯ แก้ไขปัญหา พร้อมเตือน "จตุพร" เปิดอภิปรายการทำงานนายกฯ ระวังตกเป็นเครื่องมือ ส.ส. ฝ่ายค้าน ยืมปากพูด ขณะเดียวกันอาจถูกมองเป็นพวกไม่ทำประโยชน์เพื่อบ้านเมือง

นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ นายกรัฐมนตรี กล่าวถึง นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.พรรคก้าวไกล โพสต์เฟซบุ๊กข้อความตอนหนึ่งของข้อกำหนดที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 29 เมษายนในเชิงการระบอบในระลอกเดือนเมษายนเกิดจากประชาชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยระมัดระวังป้องกัน เป็นการโทษประชาชน พร้อมอยากให้นายกฯ ลาออก โดยนายเสกสกล ยืนยันว่านายกฯ ไม่เคยกล่าวโทษประชาชน แต่เป็นการชี้แจงและบอกกล่าวเพื่อให้ประชาชนมีความระมัดระวังตัวให้มากขึ้น พร้อมกันนี้ยังยืนยันว่าที่ผ่านมานายกฯ รัฐบาล บุคลากรทางการแพทย์ทำงานแก้ไข ปัญหา รักษาประชาชนอย่างหนัก ไม่เคยเลือกปฏิบัติ ซึ่งนายรังสิมันต์ไม่ได้เข้ามาดำเนินการตรงนี้ ก็คงไม่ทราบถึงการทำงานอย่างแน่นอน

นายเสกสกล ยังระบุว่านายรังสิมันต์ ยังไม่ควรออกมากล่าวโทษ ใส่ร้าย นายกฯ รัฐบาล แม้แต่บุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังทำงานในขณะนี้ ซึ่งการผ่อนคลายต่างๆ ที่ผ่านมาหลังสถานการณ์คลี่คลาย ก็เพราะนายกฯ ต้องการให้ประชาชนได้กลับไปใช้ชีวิต และทำมาหากินตามปกติ และการแพร่ระบาดรอบใหม่นายกฯ ก็ไม่เคยที่จะกล่าวโทษใคร มีแต่ขอขอบคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมือกันจนทำให้การระบาดในระลอกเดือนเมษายนผู้ติดเชื้อค่อยๆ ลดลงตามลำดับ

"นายกฯ ไม่ควรลาออกในตอนนี้อยู่จนครบวาระ 4 ปี ซึ่งตนเองมองว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังไว้วางใจให้นายกฯ แก้ไขปัญหาอยู่ ทั้งนี้ นายกฯ ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องรับฟังข้อเสนอของนายรังสิมันต์ หรือพรรคฝ่ายค้าน ที่ออกมาเรียกร้องซ้ำๆ ทุกวันให้นายกฯ ลาออก ไม่มีประเด็นใหม่ เพราะข้อเรียกร้องล้วนแต่เพื่อประโยชน์ทางการเมืองของตนเองเท่านั้น ซึ่งไม่ควรนำมาเป็นสาระ เพราะนายกฯ รัฐบาล และบุคลากรทางการแพทย์ กำลังทำงานให้กับประชาชนอยู่ ไม่มีเวลามาเล่นการเมืองกับพวกที่ไม่ทำประโยชน์อะไรให้กับบ้านเมือง มีแต่ใช้ปากพูดจ้อและเห่าหอนไปวันๆ เท่านั้น ไร้สาระที่สุด ไม่เคยมีเรื่องที่มีสาระเลยสักเรื่อง ดังนั้นนายกฯ ไม่ควรลาออก ประชาชนอยากให้อยู่จนครบวาระครบ 4 ปี ให้พวกฝ่ายค้านที่อยากมาเป็นรัฐบาล อยากมีอำนาจ ให้ออไปนานๆ จนหัวอกแตกสลายไปเลย"

ส่วนกรณีที่นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธาน นปช.เตรียมอภิปรายของคณะสภามัคคีประชาชน วันที่ 1-2 พ.ค.โดยจะมีนักวิชาการและส.ส.มาร่วมอภิปรายถึงการทำงานของนายกฯ รวมถึงการโอนอำนาจรัฐมนตรีตามกฎหมายใน 31 พ.ร.บ. ให้นายกฯ นายเสกสกล ยืนยันว่าไม่ใช่ควรวมอำนาจ และไม่ได้อัดบทบาทของรัฐมนตรี แต่เพื่อให้การแก้ไขปัญหาโควิด-19 ให้กับประชาชนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีก ขณะที่การทำงานของรัฐบาลนายกฯยืนยันแล้วว่ายังทำงานร่วมกันได้ดี กับพรรคร่วม จึงขออนายจตุพรอย่ามากล่าวหา ใส่ร้ายหรือโจมตีรัฐบาล และทำให้พรรคร่วมรัฐบาลแตกคอกัน เป็นความคิดที่ฝืนกลางวันที่จะยุให้แตก ไม่มีทางเพราะพรรคร่วมรัฐบาลยังสมัครสมานกลมเกลียวกัน เพราะทุกพรรคนึกถึงความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลัก ไม่มีเวลาเอาความเดือดร้อนของประชาชนมาเล่นการเมืองเหมือนนายจตุพรและพวกพรรคฝ่ายค้าน

"ที่นายจตุพรบอกว่าจะร่วมอภิปรายกับนักวิชาการและ ส.ส. นั้นตนเองก็ขอเตือนทั้งนายจตุพรและนักวิชาการจะตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองของ ส.ส. ซึ่งน่าจะเป็นพรรคฝ่ายค้าน ที่จะยืมปากมากล่าวโจมตีนายกฯ รัฐบาล เพื่อหวังผลประโยชน์ทางการเมืองของฝ่ายค้านเอง จึงขอให้นายจตุพรคิดให้ดีกว่าควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับส.ส. ฝ่ายค้านหรือไม่ เพราะหากเข้าไปยุ่งเกี่ยวมากๆ ประชาชนก็จะมองนายจตุพรเป็นเหมือน กับส.ส.พรรคฝ่ายค้านที่วันๆไม่ทำอะไรเพื่อประชาชนในยามเกิดวิกฤตบ้านเมืองเลย มีแต่จะเล่นการเมืองเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเท่านั้น

ส่วนนายจตุพรเองก็จะเป็นเพียงสะพานให้ฝ่ายค้านเหยียบย่ำเพื่อระบายความใคร่ทางการเมืองด้วยปากใส่ นายกฯและรัฐบาลเท่านั้นเอง ฝ่ายค้านเองก็ไม่ได้ให้ค่าให้ราคาสำคัญอะไรกับนายจตุพร หวังเพียงลอกใช้นายจตุพรเป็นเครื่องมือ ดังนั้นจะยอมไปเป็นเครื่องมือให้พวกเขาทำไม เอาบทเรียนในอดีตมาเตือนใจเคยช่วยคนตระกูลหนึ่ง และพรรคการเมืองใหญ่พรรคหนึ่งจนได้เป็นรัฐบาล รับปากจะให้นายจตุพรเป็นรัฐมนตรีให้ตัดชุดเครื่องแบบบร่อได้เลย สุดท้ายก็ถูกลอก เขาไม่เคยเห็นเงาหัวนายจตุพรเลย จะยอมให้เขาลอกซ้ำซากอีกหรือ ทำไมไม่รู้จักขีดหลาบบ้างเตือนกันมาเพื่อให้มีสติคิดในฐานะเกลอเก่ากัน "

อ้างอิง :

https://www.nationtv.tv/main/content/378822561?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics

รัฐบาลแย่แล้ว! ซูเปอร์โพลเฉ่งทำงานช้า รุมจี'กลุ่มเจ้าสัว'หันมาช่วยเพื่อนร่วมชาติ



วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง วิกฤตโควิด คนไทย เห็นอะไร กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,045 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 25 – 30 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 77.9 ระบุ ภาครัฐยังไม่นำบิกิตาด้ามาใช้เป็นประโยชน์ และยังทำงานล่าช้าเป็นไทยแลนด์ 1.0 ไม่ใช่ 4.0 รองลงมาคือ ร้อยละ 77.8 ระบุ ภาครัฐไม่เป็นเอกภาพในการช่วยเหลือประชาชน และร้อยละ 75.7 ระบุ ภาครัฐบริหารจัดการวัคซีนล่าช้า ไม่เอาประชาชนเป็นศูนย์กลาง

ที่น่าเป็นห่วงคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 87.7 ระบุในช่วงวิกฤตโควิด เห็นฝ่ายการเมือง มือไม่พายเอาเท้าราน้ำ ทะเลาะขัดแย้งบนวิกฤตความตายของประชาชน รองลงมาคือ ร้อยละ 85.4 ระบุ เอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่น หวังผลแต่การเมือง และร้อยละ 85.4 ระบุเป็นตัวแพร่เชื้อโควิด ไม่รับผิดชอบต่อสังคม

ที่น่าพิจารณาคือ เห็นอะไรในกลุ่มเจ้าสัว ผู้ประกอบการ ช่วงวิกฤตโควิด พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 85.3 ระบุ นักลงทุน ธุรกิจสีเทา ยังเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว เป็นเหตุต้นตอแพร่เชื้อ รองลงมาคือร้อยละ 85.2 ระบุ เจ้าสัว ผูกขาด ยังมุ่งกอบโกย ไร้น้ำใจช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติ และร้อยละ 84.7 ระบุ ยังคงจ่ายส่วยเจ้าหน้าที่รัฐและผู้มีอำนาจ

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ประชาชนอยากเห็น ช่วงวิกฤตโควิด พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 95.1 อยากเห็น เจ้าสัว เลิกผูกขาด มีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติ รองลงมาคือร้อยละ 94.8 อยากเห็น นักการเมือง เจ้าหน้าที่รัฐ ลงพื้นที่ทำมากกว่าพูด ร้อยละ 93.7 อยากเห็น ทุกฝ่ายยึดเอาประชาชนเป็นศูนย์กลาง มากกว่า ผลประโยชน์และการเมือง ร้อยละ 93.5 อยากเห็น รัฐ เพิ่มงบทางการแพทย์และเยียวยาประชาชน ร้อยละ 92.8 ระบุ ต้องเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้ประกอบการ ต้นเหตุแพร่ระบาดโควิด ร้อยละ 92.4 ระบุ อยากเห็นภาครัฐร่วมมือทุกภาคส่วน นำเข้าวัคซีนอื่นๆ และคุมเข้มความปลอดภัย ร้อยละ 92.1 อยากเห็นตู้ปันสุข กลับมาทำงาน กระจายช่วยเหลือแบ่งปัน และร้อยละ 91.7 อยากเห็น นักการเมืองเสียสละ เอาเงินเดือนช่วยเยียวยาบุคลากรทางการแพทย์และสังคม

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลโพลนี้ชี้ให้เห็นสิ่งที่ปรากฏ ยามบ้านเมืองเกิดวิกฤต ประชาชนหวาดกลัวตาย ยังคงพบร่องรอยปรากฏความขัดแย้งในสังคม ความเห็นแก่ตัว การเอาตัวรอด รักตัวกลัวตาย การโทษกันไปมา ความไม่

รับผิดชอบตนเองและสังคม น้ำใจที่เริ่มหดหาย ความไม่เป็นหนึ่งเดียวกัน รวมทั้งต้นตอของการแพร่ระบาดและปัญหา การควบคุมโดยสะท้อนให้เห็นว่าภาครัฐ ยังไม่มองประชาชนเป็นศูนย์กลาง ใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่กับเทคโนโลยีและการ บริหารจัดการข้อมูล และยังไม่เป็นเอกภาพหนึ่งเดียวกันในการบริหารจัดการในภาวะวิกฤต โดยเฉพาะระบบราชการที่ ล่าช้าและไม่เข้มแข็ง

“ที่น่าห่วงคือ ภาคราชการเมือง สะท้อนถึงความขัดแย้ง บั่นทอนบ่อนแะกันหวังผลการเมือง เอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่ คนอื่น หน่วยงานรัฐบาลเมืองยามวิกฤต และไม่เป็นตัวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมในสิ่งที่เกิดขึ้น ขณะที่ภาคเอกชน ยังคง พบการกอบโกยและผูกขาดธุรกิจบนความเป็นความตายของประชาชน ความเห็นแก่ตัวของธุรกิจสีเทาดำที่มีผู้มีอำนาจ และการคงจ่ายส่วยกับเจ้าหน้าที่รัฐและผู้มีอำนาจ” ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าว

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวต่อว่า ทุกภาคส่วนต้องออกแรงสู้วิกฤตศรัทธาร่วมกัน ทำสิ่งที่ประชาชนอยากเห็น เช่น ประเด็นใหญ่เรื่องการจัดการวัคซีนโควิดที่ต้องการให้ภาครัฐเปิดโอกาสภาคเอกชนนำเข้าวัคซีนยี่ห้ออื่น ๆ ที่มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับทั่วโลก และประชาชนยังอยากเห็นการกลับมามีน้ำใจช่วยเหลือแบ่งปันไม่สร้างปัญหาให้กับผู้อื่นและสังคม ส่วนรวม

อ้างอิง : <https://www.naewna.com/politic/569923>

แม่ทัพไทยไม่ทน เปรียบ 'ประยุทธ์' เป็นม้าพิการ ลั่นต้องเปลี่ยนขณะทำศึก



1 พ.ค. 64 - ที่ห้องประชุม "ไทยไม่ทน" สถานีพีชทีวี กรุงเทพฯ คณะสมาชิกประชาชนเพื่อประเทศไทย เปิดเวทีปราศรัยออนไลน์ ขับไล่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีนายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ปราศรัยยืนยันใครไล่ พล.อ.ประยุทธ์ ตนพร้อมร่วมมือทุกกรณี ตนไม่ไปยุพรรคร่วมรัฐบาลก็แตกกันอยู่แล้ว การที่ พล.อ.ประยุทธ์ ออกประกาศฉบับที่ 3 ยึดอำนาจจากรัฐมนตรีตาม พ.ร.บ. 31 ฉบับ คนล้มไปว่าเมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2563 การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฉบับแรก พล.อ.ประยุทธ์ ยึดอำนาจตาม พ.ร.บ. 40 ฉบับ การประกาศฉบับแรกกับฉบับที่ 3 มี พ.ร.บ.ซ้ำกันถึง 29 ฉบับ แต่เจตนาคือฉบับเดียว พ.ร.บ.ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ

นายจตุพร ถามถึงการยึดอำนาจใช้ พ.ร.บ. ตั้งแต่รอบ 40 ฉบับ แก้ปัญหาได้หรือไม่ และบางฉบับเกี่ยวอะไรกับไวรัสโควิด-19 ตาม พ.ร.บ.ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์บริหารจัดการวัคซีนเป็นเอกภาพ รวบรวมสาธารณสุข มีอำนาจตามมาตรา 18 เหมือนหลักการ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ พล.อ.ประยุทธ์ เสพติดอำนาจ สมัยรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯ ตนร้องให้รัฐบาลรับอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศ เพื่อป้องกันการรัฐประหาร แต่ไม่มีใครกล้ารับ ก่อนยึดอำนาจวันที่ 22 พ.ค. 2557 พล.อ.ประยุทธ์ ประกาศกฏอัยการศึก รอวันเหมาะสมยึดอำนาจ เตรียมมานาน

ประธาน นปช. กล่าวต่อถึงการฉีดยาวัคซีน ที่ประกาศฉีดวันละ 3 แสน ขณะนี้กลับฉีดได้เพียงวันละ 2 หมื่นกว่า พล.อ.ประยุทธ์ ยัดเยียดความผิดให้ประชาชน ตามประกาศอ้างเหตุการณ์ระบาดของโควิดมาจากประชาชนไม่ระวังป้องกันตัว ทั้งที่การระบาดเกี่ยวกับ พล.อ.ประยุทธ์ ทั้งสิ้น ตั้งแต่สนามมวย บ่อน ผับทองหล่อ ถ้ามีจิตใจเป็นธรรมต้องรู้การระบาดเกี่ยวกับอำนาจตัวเอง ที่กำกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อีกทั้งไม่ทำเรื่องเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวเพื่อถวายรายงานขอคำปรึกษา ละเลยเสพติดอำนาจ ประเมินสถานการณ์ผิดพลาดเตรียมวัคซีนน้อย แต่ที่มีอยู่ก็ไม่มีปัญญาฉีดให้มากขึ้น

นายจตุพร กล่าวย้ำถึงการใช้อำนาจหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ ตาม ป.อาญา ม.112 ว่า พล.อ.ประยุทธ์ ให้สัมภาษณ์อ้างไม่เอาผิด นักศึกษาเชื้อไปพูด กลับคำมาดำเนินคดีนักศึกษาติดคุก และเป็นที่ยุติโทษการใช้ ม.112 ไม่ให้มีการกลั่นแกล้ง ต่อไปให้อัยการสูงสุดเป็นโจทก์หรือกับสำนักพระราชวัง ความผิดของรัฐบาล คนเดือดร้อนคือสถาบันฯ

พล.อ.ประยุทธ์ ไม่รับผิดชอบ ขนาดจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อดีตนายกาฯ ยังประกาศผมรับผิดชอบเอง ส่วน พล.อ.ประยุทธ์ รับผิดชอบอะไรบ้าง

ส่วนที่บางคนโต้แย้งถึงการไล่ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นการเปลี่ยนม้ากลางศึกนั้น นายจตุพร ชี้ว่าขณะมีศึก ถ้าใช้ม้าพิกลพิการต้องเปลี่ยน สมัย พล.อ.ประยุทธ์ เป็นรัฐธำธิปัตย์ ถ้าอำนาจคนเดียวแก้ปัญหาชาติได้ พล.อ.ประยุทธ์ เคยทำสำเร็จสักเรื่องหรือไม่ ไม่ว่าจะการปฏิรูป อยู่ไม่นาน แก่รัฐธรรมนูญ วันนี้นักตายรายวัน ไม่ทำให้ประชาชนเชื่อมั่นได้ โดยความเชื่อมั่นของประชาชนต้องกินยาตามอาการ มีอุปกรณ์ตรวจเชื้อโควิดด้วยตัวเองได้ ซึ่งประเทศไทยกลับไม่ให้จำหน่ายอุปกรณ์ และออกมาตรการเพราะต้องการหนีคำว่าล็อกดาวน์

ช่วงท้าย นายจตุพร ระบุ พล.อ.ประยุทธ์ ไม่มีศักยภาพ ไม่ไว้ใจใคร พังรัฐธรรมนูญนินทา แต่ไม่ฟังเสียงทุกขัร้อ้นประชาชน และฟังความเท็จ ลงพื้นที่ตรวจราชการฟังคนตียมมา 7 ปี นอกจากเลิกจัดรายการคืนความสุขฯ แล้วความสุขอื่นไม่แลเห็น นายกาฯ ที่ผ่านมามีความรับผิดชอบ แต่ไม่ใช่ พล.อ.ประยุทธ์ การให้อำนาจคนเดียวบ้ำอำนาจ ไร้ประสิทธิภาพ แก้ปัญหาโควิดไม่ได้ จะเกิดการระบอบระลอก 4 ใครไม่ทนต่อระบอบประยุทธ์มาร่วมทางกัน พล.อ.ประยุทธ์ จะอยู่อีกอย่างน้อย 6 ปี เราจะทนต่อไปอีก 6 ปีได้หรือ

อ้างอิง : <https://www.thaipost.net/main/detail/101423>

ส.ส.เต๋ ขึ้นเวที 'ไทยไม่ทน' แฉแหล่ง 'เสียหนู-บิกตู' ปมจัดหาวัคซีนโควิด



1 พ.ค. 64 - ที่ห้องประชุม "ไทยไม่ทน" สถานีพีชทีวี กรุงเทพฯ คณะสมาชิกประชาชนเพื่อประเทศไทย เปิดเวทีปราศรัยออนไลน์ ขับไล่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยเวลา 18.35 น. นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยศิริไทย กล่าวช่วงหนึ่งว่า วันที่ 17 เม.ย. 63 ประธานภูมิภาคของไฟเซอร์ ทำหนังสือถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอขายจัดการแก้ไขปัญหาทุกอย่าง โดยเสนอ 30 ล้านโดส แต่ไม่มีการตอบกลับ

ต่อมามีหนังสือฉบับที่สอง ขอเข้าพบนายอนุทิน ชาญวีรกูล เมื่อวันที่ 2 ก.ค.63 เพื่อเสนอขายให้กับไทย แต่ก็ไม่ได้รับการตอบรับ และรัฐบาลเพิ่งจะติดต่อกลับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้สถานการณ์ตอนนี้วัคซีนมาไม่ทัน และวัคซีนดังกล่าวไปตกอยู่ที่ประเทศมาเลเซีย ถือเป็นโอกาสและคาดการณ์ผิด ทำให้ประชาชนตายไปกว่า 200 ชีวิต

“ผมไม่เชื่อที่นายกฯให้คนไปติดต่อกับบริษัทวัคซีนสปุทนิค วี และนายอนุทินไปติดต่อวัคซีนไฟเซอร์ คิดว่าเป็นไปไม่ได้ เพราะเขามีออเดอร์กับประเทศอื่นก่อนหน้านี้ และเชื่อว่าเขาไม่กล้าเซ็นสัญญากับเรา สปุทนิคต้องส่งให้โคแวกเสียก่อน ดังนั้น จึงเป็นไปได้ยากที่เราจะซื้อวัคซีนได้ทันเวลา” นายมงคลกิตติ์ กล่าว

นายมงคลกิตติ์ กล่าวด้วยว่าการตรวจหาเชื้อโควิดเราเข้าถึงได้ค่อนข้างน้อย เพราะมีค่าใช้จ่ายสูงประมาณ 2-3 พันบาท แต่ก็มีอีกวิธีที่สามารถตรวจได้ คือ ชุดทดสอบหาเชื้ออย่างรวดเร็ว Rapid Test มีแต่ก็มีคนบางคนไม่ต้องการให้เข้ามา สุดท้ายนี้ ขอเสนอให้นายกฯ ตัดงบประมาณจัดซื้อเรือดำน้ำลำที่สองและลำที่สาม และเฮลิคอปเตอร์อีก 2 ลำออกไปก่อน และให้เหลือแต่งบซ่อมบำรุง ซึ่งจะประหยัดงบได้ 1.2 หมื่นล้านบาท แล้วนำงบประมาณจำนวนนี้ไปช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจเสียก่อน

อ้างอิง : <https://www.thaipost.net/main/detail/101432>

จีเอഫิตสส.ก้าวไกล ผสมโรงมือบกดตันศาล ศปปส.รุดแจ้งความ



**จีเอഫิตสส.ก้าวไกล
ผสมโรงมือบกดตันศาล
ศปปส.รุดแจ้งความ
'ชวน'เดินหน้าถกงบ
วอนผู้แทนฉีวัคซีน**

ประชาชนชวน หลีกภัย เร่งสส.ฉีวัคซีนป้องกันโควิด เพื่อเตรียมตัวพิจารณาประจำปี '65 บอกไม่ยอมให้สะดุด ในขณะที่ ศปปส.ขึ้นโรงพักแจ้งจับมือบกดตันศาล ตั้งข้อสงสัยเออเฟิตสส.ก้าวไกล ได้หรือไม่เพราะอยู่ในที่ชุมนุมด้วย ด้าน “ธนกร” เตือน “พิธา” ระวังก้าวล่วงศาล

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาในฐานะประธานสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สส.) จำเป็นต้องได้รับการฉีดวัคซีนด้วยเช่นกัน โดยเริ่มมีการเข้ารับวัคซีนกันแล้ว โดยส.ส.ต่างจังหวัดประมาณ 50 ท่านก็เข้ารับที่ต่างจังหวัดเพราะไม่สามารถเดินทางมาได้สำหรับคนที่พร้อมเข้ารับวัคซีน

ทางสภาจะเปิดประชุมวันที่ 22 พ.ค.โดยสภาผู้แทนฯมีประชุมจริงในวันที่ 27 พ.ค. จากนั้นก็เป็นการประชุมพิจารณางบประมาณรายจ่ายปี 2565 ต้องมีส.ส.เข้าประชุมด้วยซึ่งจำเป็นต้องมีการป้องกันตัวเองเพราะสภาก็หยุดไม่ได้ งบประมาณรายจ่ายปี 2565 ก็จะออกไม่ได้เช่นกัน แต่จะอย่างไรให้มีการป้องกันน่าจะดีกว่า

สำหรับกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท ลดลงจากปี 2563 1.85 แสนล้านบาท หรือลดลง 5.6% โดยงบประมาณในปี 2565 เป็นงบประมาณแบบขาดดุล 7 แสนล้านบาท โดยประมาณการจกเก็บรายได้ 2.4 แสนล้านบาท บนสมมุติฐานว่าเศรษฐกิจขยายตัว 4-5% และคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ส่งต่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา

ราชทัณฑ์ไม่พบ'กวิน'ถ่านเป็นเลือด

กรมราชทัณฑ์ ชี้แจง ต่อข้อสงสัย กรณีการนำตัวนายพริษฐ์ วัชรภูมิ หรือ เพนกวิ้น เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรามารัตติ ว่าเป็นเพราะถ่ายอุจจาระเป็นเลือด นั้น กรมราชทัณฑ์ ขอเรียนว่าการนำตัวนายพริษฐ์ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรามารัตติ สืบเนื่องจากในวันนี้(30 เมษายน 2564) เวลาประมาณ 07.30 น. เจ้าหน้าที่พยาบาล

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ได้เข้าตรวจอาการประจำวันของนายพริษฐ์ฯ พบว่าอาการทั่วไปปกติ มีอาการอ่อนเพลียเล็กน้อย แต่เริ่มตีมน้ำเกลือแร่ได้น้อยลง และมีอาการปวดบริเวณที่ใส่สารน้ำทางหลอดเลือดดำ จึงต้องถอดสายน้ำเกลือออก และได้ประสานแพทย์และพยาบาลจากทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์เพื่อเข้าตรวจอาการเพิ่มเติมพบว่านายพริษฐ์ฯรู้สึกอ่อนเพลียและเรียวแรงลดลง ริมฝีปากแห้งเล็กน้อย มีอาการปวดแสบท้องเป็นบางครั้งและเจ้าตัวได้ให้ข้อมูลกับแพทย์ที่เข้าตรวจว่ามีลักษณะของอุจจาระที่ผิดปกติเหมือนมีเลือดปน จำนวน1ครั้งเมื่อ 4วันก่อน หลังจากนั้นยังไม่ได้ถ่ายอุจจาระอีกโดยเจ้าตัวได้ปฏิเสธการตรวจทางทวารหนักเพิ่มเติม ซึ่งทางเรือนจำพิเศษกรุงเทพและทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์จึงยังไม่มีมีการตรวจและยืนยันว่า ยังไม่พบว่ามีมีการถ่ายอุจจาระเป็นเลือดแต่อย่างใด

ศปส.แจ้งจับ‘เบนจา’ข้อหาหนัก

ความคืบหน้ากรณีเกิดการชุมนุมมีความวุ่นวายเกิดขึ้นที่บริเวณหน้าศาลอาญาโดยการนำของ “เบนจา” นางสาวเบนจา อะปัญ แนวร่วมกลุ่มธรรมศาสตร์ และการชุมนุม ซึ่งมีคลิป และเหตุการณ์ชัดเจนว่ามีการปราศรัยและแสดงพฤติกรรมอย่างไรบ้าง อาจนำมาซึ่งความผิดฐานละเมิดศาลหรือไม่

วันเดียวกัน กลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบัน(ศปส.)เดินทางมาที่ สน.พหลโยธิน นำโดย นายณพคุณ ทองถิ่น เพื่อเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนดำเนินคดีกับ นางสาวเบนจา อะปัญ กรณีการจัดการชุมนุมที่ศาลอาญา เมื่อวันที่ 29 เมษายน 64 ในความผิดตาม ม.112, พ.ร.บ.ควบคุมโรค พ.ร.ก.ฉุกเฉิน, พรบ.เครื่องเสียง โดยยื่นหนังสือพร้อมพยานหลักฐานต่อพนักงานสอบสวน

ทั้งนี้ เนื่องจากเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2564ได้มีกลุ่มผู้ชุมนุมที่เรียกตัวเองว่า”แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม” โดยมี น.ส.เบนจา อะปัน ได้จัดการชุมนุมที่หน้าศาลอาญา (รัชดา) โดยการชุมนุมลักษณะนี้ถูกต้องตามพรบ.ควบคุมโรคติดต่อหรือไม่ เนื่องจากประเทศไทยกำลังประสบปัญหาโรคระบาดร้ายแรงโควิด 19 และหรือถูกต้องตามพรก.ว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะหรือไม่ มีการขอใช้เครื่องขยายเสียงและได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่หรือเปล่า

พ่วงสอบถอนประกันคดีม.112

“หรือผิดเงื่อนไขในการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว(ประกันตัว)หรือไม่ เนื่องจาก น.ส.เบนจา อะปัน เป็นผู้ต้องหาตามมาตรา 112 ที่ศูนย์รวมประชาชน ปกป้องสถาบัน (ศปส.)เป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษและแจ้งความไว้ที่สน.ปทุมวัน ซึ่งทางพ.ต.ท.จริณสิทธิ์ จงอิทธิ รองผู้กำกับสอบสวนสน.ปทุมวันได้แจ้ง4ข้อกล่าวหาต่อ น.ส.เบนจา โดย 4ข้อหาได้แก่1.ข้อหาตาม ป.อาญาม.112 2. ผ่าฝืนข้อกำหนดพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ 3. ผ่าฝืนข้อกำหนดพ.ร.บ.โรคติดต่อฯ4.ใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต และหลังจาก น.ส.เบนจา มารับทราบข้อกล่าวหาที่สน.ปทุมวันแล้ว ก็ได้รับการปล่อยตัวในชั้นสอบสวน”

ชีสส.ก้าวไกล เข้าช่วยผิดร่วมยุยง

นอกจากนี้ศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันยังได้ทราบข่าวว่ามี ส.ส.พรรคก้าวไกล ซึ่งนำโดย นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรค พร้อม ส.ส.พรรคก้าวไกลอาทิ นายรังสิมันต์ โรม น.ส.สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยาและนางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุลได้เดินทางมาร่วมสังเกตการณ์ที่หน้าศาลอาญาในครั้งนี้ จะเข้าช่วยร่วมยุยงส่งเสริมให้มีการรวมตัวกันเป็นจำนวนมากซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 หรือไม่

‘ธกร’เตือน‘พิธา’ก้าวล่วงศาล

ด้านนายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล เรียกร้องให้ศาลทบทวนคำสั่งไม่ให้ประกันตัว 7 แกนนำคณะราษฎรและระบุว่ากุมขังก่อนมีคำพิพากษาไม่ได้ว่าอยากฝากเตือนนายพิธาด้วยความหวังดีว่าการวิพากษ์วิจารณ์ศาลยุติธรรมนั้นขอให้ระวังการละเมิดอำนาจศาล อย่าก้าวล่วงกระบวนการยุติธรรม การที่ศาลไม่ให้ประกันตัว 7 แกนนำรวมถึงนายพริษฐ์ ชิวารักษ์หรือเพนกวิ้นเพราะศาลเคยให้ประกันตัวแล้ว แต่ออกมาก็กระทำผิดซ้ำโดยเฉพาะการกระทำผิดตามมาตรา 112 มีการจับจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์ที่คนไทยรักและศรัทธาอย่างไม่ยำเกรงกฎหมาย ศาลจึงไม่ให้ประกันตัว ประเทศไทยไม่ได้เจอวิกฤติศรัทธาต่อกระบวนการยุติธรรมเหมือนที่นายพิธาคิดเพราะคนไทยทุกคน ยังศรัทธาในกระบวนการของศาลยุติธรรม ทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน ใครทำผิดต้องรับโทษ เสมอภาค เท่าเทียม

“การที่นายพิธา ขอให้ศาลทบทวนการทำหน้าที่เพื่อฟื้นคืนศักดิ์ศรีและความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรมให้กลับมาอีกครั้งนั้น เป็นคำพูดที่ก้าวล่วงอำนาจศาลชัดเจน ส่วนจะหมิ่นศาลหรือไม่ตนนั้นไม่ทราบ แต่เชื่อว่าการกระทำดังกล่าวไม่ถูกต้อง และอยากเตือนเครือข่ายคณะราษฎรว่า อย่าไปชุมนุมข่มขู่ศาลอีก เพราะเป็นการกระทำผิด ละเมิดอำนาจศาลอย่างชัดเจนที่สุด เคยมีอดีตนักการเมืองติดคุกมาแล้ว ซึ่งเวลามีคดีความจะลำบากเดือดร้อนถึงพ่อแม่ อย่าทำเหมือนบ้านเมืองไม่มีขี้อี้แบ อย่าไปกดดันศาลอีก ที่สำคัญโควิด-19 กำลังระบาด ไม่ควรชุมนุมกันอีก ขอให้เห็นแก่ประเทศชาติและประชาชนบ้าง” นายธนกร กล่าวย้ำทิ้งท้าย

อ้างอิง : <https://www.naewna.com/politic/570001>

'เพื่อไทย'อัดและระบบ "หมอพร้อม" ล่ม จวก รัฐบาลผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำอีก



2 พ.ค. 2564 นายชินนทร์ รุ่งธนเกียรติ รองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่สังคมออนไลน์ได้สะท้อนปัญหาการลงทะเบียนรับวัคซีนผ่านระบบ หมอพร้อม เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมา นั้น ถือเป็นอีกครั้งที่รัฐแสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการที่ไม่มีความพร้อมเหมือนชื่อของระบบที่ตั้งไว้ เนื่องจากระบบไม่สามารถรองรับการใช้งานพร้อมกันจำนวนมากได้ ซึ่งเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกในหลายโครงการของรัฐ สร้างความเบื่อหน่ายและเพิ่มภาระให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก ยิ่งในขณะนี้ที่ประชาชนผู้สูงอายุในหลายพื้นที่ มีปัญหาเรื่องความเชื่อมั่นในการรับวัคซีนอยู่แล้ว การจัดการยิ่งต้องแม่นยำและสร้างความมั่นใจ จึงอยากเสนอแนะรัฐบาลให้ปรับแผนการฉีดวัคซีนใหม่ ดังนี้

- 1.ประกาศให้การฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อดึงทุกภาคส่วนมาร่วมกันประชาสัมพันธ์
- 2.เปิดลงทะเบียนเป็นการทั่วไปสำหรับคนทุกกลุ่ม
- 3.นำข้อมูลทั้งหมดมาแยกกลุ่มที่ต้องฉีดก่อนหลัง ตามลำดับความสำคัญที่ได้วางแผนไว้ หากยังไม่ถึงคิวให้ขึ้นสถานะเป็น “รอนัดหมาย” ไว้
- 4.วางแผนการกระจายวัคซีน เตรียมสรรพกำลังให้พร้อม ทั้งสถานที่และบุคลากรในการฉีด
- 5.ติดตามผลหลังการฉีดจากระบบที่ลงทะเบียนไว้
- 6.เรียกกลุ่มถัดไป มาฉีดตามลำดับ โดยส่งแจ้งเตือนไปยังผู้ที่ต้องการฉีดในระบบได้เลย

รองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ขอเรียกร้องให้รัฐบาลนำฐานข้อมูลประชาชนที่มีอายุมากกว่า 60ปี หรือผู้มีโรคประจำตัว 7 โรคเสี่ยง ซึ่งมีอยู่ในระบบอยู่แล้ว นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ด้วยการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ไม่ต้องรอให้ประชาชนลงทะเบียนข้อมูลเดิมบ่อยครั้งเหมือนอยู่ในประเทศที่ไม่รู้จักคำว่าเทคโนโลยี หากยังคิดจัดการแบบราชการในอดีต ยืนอยู่ตรงข้ามกับความเป็นมืออาชีพ จะมีกลุ่มเสี่ยงที่ตกหล่นจากกาลลงทะเบียนอีกจำนวนมาก และอาจไม่สามารถคลี่คลายสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ได้โดยเร็ว

อ้างอิง : <https://www.thaipost.net/main/detail/101457>

วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 - 11:19 น.

“เพื่อไทย” ชี้ระบบ “หมอพร้อม” ล่มเพราะรัฐบาลไม่พร้อม พร้อมแนะ 6 ทางออกวางระบบฉีดวัคซีนใหม่



“เพื่อไทย” ชี้ระบบ “หมอพร้อม” ล่มเพราะรัฐบาลไม่พร้อม พร้อมแนะ 6 ทางออกวางระบบฉีดวัคซีนใหม่

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม นายชินนทร์ รุ่งธนเกียรติ รองโฆษกพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงปัญหาการลงทะเบียนรับวัคซีนผ่านระบบ “หมอพร้อม” เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมา ว่า ถือเป็นอีกครั้งที่รัฐแสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการที่ไม่มีความพร้อมเหมือนชื่อของระบบที่ตั้งไว้ เนื่องจากระบบไม่สามารถรองรับการใช้งานพร้อมกันจำนวนมากได้ ซึ่งเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกในหลายโครงการของรัฐ สร้างความเบื่อหน่ายและเพิ่มภาระให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก ยิ่งในขณะนี้ที่ประชาชนผู้สูงอายุในหลายพื้นที่ มีปัญหาเรื่องความเชื่อมั่นในการรับวัคซีนอยู่แล้ว การจัดการยิ่งต้องแม่นยำและสร้างความมั่นใจ จึงอยากเสนอแนะรัฐบาลให้ปรับแผนการฉีดวัคซีนใหม่ ดังนี้ 1.ประกาศให้การฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อดึงทุกภาคส่วนมาร่วมกันประชาสัมพันธ์ 2.เปิดลงทะเบียนเป็นการทั่วไปสำหรับคนทุกกลุ่ม 3.นำข้อมูลทั้งหมดมาแยกกลุ่มที่ต้องฉีดก่อนหลัง ตามลำดับความสำคัญที่ได้วางแผนไว้ หากยังไม่ถึงคิวให้ขึ้นสถานะเป็น “รอนัดหมาย” ไว้ 4.วางแผนการกระจายวัคซีน เตรียมสรรพกำลังให้พร้อม ทั้งสถานที่และบุคลากรในการฉีด 5.ติดตามผลหลังการฉีดจากระบบที่ลงทะเบียนไว้ และ 6.เรียกกลุ่มถัดไป มาฉีดตามลำดับ โดยส่งแจ้งเตือนไปยังผู้ที่ต้องการฉีดในระบบได้เลย

นายชินนทร์ กล่าวอีกว่า ยังเรียกร้องให้รัฐบาลนำฐานข้อมูลประชาชนที่มีอายุมากกว่า 60 ปี หรือผู้มีโรคประจำตัว 7 โรคเสี่ยง ซึ่งมีอยู่ในระบบอยู่แล้ว นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ด้วยการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ไม่ต้องรอให้ประชาชนลงทะเบียนข้อมูลเดิมน้อยครั้งเหมือนอยู่ในประเทศที่ไม่รู้จักคำว่าเทคโนโลยี หากยังคิดจัดการแบบราชการในอดีต ยืนอยู่ตรงข้ามกับความเป็นมืออาชีพ จะมีกลุ่มเสี่ยงที่ตกหล่นจากการลงทะเบียนอีกจำนวนมาก และอาจไม่สามารถคลี่คลายสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ได้โดยเร็ว

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2702400

"ธนกร"สวน"ภูมิธรรม"ทำตัวเหมือนคนไม่มีงานทำ



“ธนกร”สวน”ภูมิธรรม”เป็นแผ่นเสียงตกร่อง จ้องแต่จะไล่รัฐบาล ลั่น”บึกตูด”เร่งดำเนินการทุกอย่างแล้ว ทั้งจัดหาวัคซีน 100 ล้านโดส ฉีดให้ครบ 50 ล้านคน ในสิ้นปี 64 เหน็บ”หญิงหน่อย”เก่งอยู่คนเดียว วอนให้ กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์บ้าง

เมื่อวันที่ 2 พ.ค. นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการ รมต. ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ระบุว่ารัฐบาลไร้คำตอบปมวัคซีนที่ชัดเจน พร้อมทั้งขอให้รัฐบาลลาออกว่า ตนไม่เข้าใจพรรคร่วมฝ่ายค้านจริงๆ โดยเฉพาะนายภูมิธรรม วันๆ ไม่คิดทำอะไร เหมือนคนไม่มีงานทำ ตั้งหน้าตั้งตาให้รัฐบาลลาออกอย่างเดียว ทั้งที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยืนยันชัดเจนในการจัดหาวัคซีนจำนวน 100 ล้านโดสเพื่อฉีดให้ประชาชนจำนวน 50 ล้านคน ครอบคลุมประชากร 70 เปอร์เซ็นต์ให้เสร็จภายในปี64นี้ พร้อมทั้งเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนตามกลุ่มเป้าหมายแล้ว นอกจากนั้นอะไรที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการแก้ไขโควิด-19 พล.อ.ประยุทธ์สั่งแก้ไขหมดแล้วตนขอพรรคเพื่อไทยหลายครั้งแล้วว่า ให้พักการเมืองไว้ก่อน แต่ดูเหมือนว่าไม่ได้รับการตอบรับ ยังคงสลับหน้าออกมาโจมตีรัฐบาลอย่างไม่รู้กาลเทศะ ระวังประชาชนจะเบื่อหน่าย

นายธนกร กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีที่คุณหญิงสุชาติโรจน์ เกษราพันธุ์ ผู้ก่อตั้งพรรคไทยสร้างไทย ระบุว่าพล.อ.ประยุทธ์รวบอำนาจนั้น ตนอยากบอกคุณหญิงสุชาติโรจน์ว่าพล.อ.ประยุทธ์ ไม่ได้รวบอำนาจ แต่มีการกระจายอำนาจอย่างชัดเจน และทำงานเป็นทีมไม่ได้ชอบฉายเดี่ยวแบบคุณหญิงสุชาติโรจน์ วันนี้ต้องยอมคุณหญิงสุชาติโรจน์ที่ออกมาเสนอแนะรัฐบาลทุกวัน ตนเชื่อแล้วว่าคุณหญิงคงเก่งที่สุดในโลก หรือเก่งอยู่คนเดียวจึงอยู่พรรคเพื่อไทยไม่ได้ อย่างไรก็ตาม อยากบอกคุณหญิงสุชาติโรจน์ว่า ขณะนี้พล.อ.ประยุทธ์สั่งแก้ไขปัญหาทุกอย่างแล้ว ดังนั้นอยากขอกำลังใจจากคุณหญิงสุชาติโรจน์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์บ้างจะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง ทั้งนี้ ตนยังเชื่อมั่นในระบบสาธารณสุขของไทย และเชื่อมั่นในตัวพล.อ.ประยุทธ์ว่าจะสามารถคลี่คลายสถานการณ์ได้อย่างแน่นอน.

อ้างอิง : <https://www.dailynews.co.th/politics/840791>

'ธนกร' สู้สิทธิปกป้อง 'บิ๊กตุ๋' สวทนกลับภูมิธรรม-หญิงหน่อย



2 พ.ค. 2564 นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ระบุว่ารัฐบาลไร้คำตอบปมวัคซีนที่ชัดเจน พร้อมทั้งขอให้รัฐบาลลาออกว่า ตนไม่เข้าใจพรรคร่วมฝ่ายค้านจริงๆ โดยเฉพาะนายภูมิธรรม วันๆ ไม่คิดทำอะไร เหมือนคนไม่มีงานทำ ตั้งหน้าตั้งตาให้รัฐบาลลาออกอย่างเดียว ทั้งที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยืนยันชัดเจนในการจัดหาวัคซีนจำนวน 100 ล้านโดสเพื่อฉีดให้ประชาชนจำนวน 50 ล้านคน ครอบคลุมประชากร 70 เปอร์เซ็นต์ให้เสร็จภายในปี64นี้ พร้อมทั้งเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนตามกลุ่มเป้าหมายแล้ว นอกจากนั้นอะไรที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการแก้ไขโควิด-19 พล.อ.ประยุทธ์สั่งแก้ไขหมดแล้ว ตนขอพรรคเพื่อไทยหลายครั้งแล้วว่า ให้พักการเมืองไว้ก่อน แต่ดูเหมือนว่าไม่ได้รับการตอบรับ ยังคงสลับหน้าออกมาโจมตีรัฐบาลอย่างไม่รู้กาลเทศะ ระวังประชาชนจะเบื่อหน่าย

นายธนกร กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีที่คุณหญิงสุตารัตน์ เกยุราพันธ์ ผู้ก่อตั้งพรรคไทยสร้างไทย ระบุว่าพล.อ.ประยุทธ์รวบอำนาจนั้น ตนอยากบอกคุณหญิงสุตารัตน์ว่า พล.อ.ประยุทธ์ไม่ได้รวบอำนาจ แต่มีการกระจายอำนาจอย่างชัดเจน และทำงานเป็นทีม ไม่ได้ชอบฉวยเดี่ยวแบบคุณหญิงสุตารัตน์ วันนี้ต้องยอมคุณหญิงสุตารัตน์ที่ออกมาเสนอแนะรัฐบาลทุกวัน ตนเชื่อแล้วว่าคุณหญิงเก่งที่สุดในโลก หรือเก่งอยู่คนเดียว จึงอยู่พรรคเพื่อไทยไม่ได้ อยากรู้ก็ถาม อยากบอกคุณหญิงสุตารัตน์ว่า ขณะนี้พล.อ.ประยุทธ์สั่งแก้ไขปัญหาทุกอย่างแล้ว ดังนั้นอยากขอกำลังใจจากคุณหญิงสุตารัตน์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์บ้างจะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง ทั้งนี้ ตนยังเชื่อมั่นในระบบสาธารณสุขของไทย และเชื่อมั่นในตัวพล.อ.ประยุทธ์ว่าจะสามารถคลี่คลายสถานการณ์ได้อย่างแน่นอน

อ้างอิง : <https://www.thaipost.net/main/detail/101473>

“ธนกร” จวก “ฮ้วน” ไม่มีงานทำ แผ่นเสียงตรองจ้องแต่ไล่รัฐบาล ย้ำ “บิ๊กตู” ทำทุกอย่างเพื่อแก้โควิดแล้ว เหน็บ “หญิงหน่อย” เก่งอยู่คนเดียว



“ธนกร” สวณ “ภูมิธรรม” ทำตัวเหมือนคนไม่มีงานทำ เป็นแผ่นเสียงตรองจ้องแต่จะไล่รัฐบาล ลั่น “บิ๊กตู” เร่งดำเนินการทุกอย่างแล้ว ทั้งจัดหาวัคซีน 100 ล้านโดส ฉีดให้ครบ 50 ล้านคนในสิ้นปี 64 เหน็บ “สุดารัตน์” เก่งอยู่คนเดียว วอนให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์บ้าง

วันนี้ (2 พ.ค.) นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ระบุว่ารัฐบาลไร้คำตอบปมวัคซีนที่ชัดเจน พร้อมทั้งขอให้รัฐบาลลาออกว่า ตนไม่เข้าใจพรรคร่วมฝ่ายค้านจริงๆ โดยเฉพาะนายภูมิธรรม วันๆ ไม่คิดทำอะไร เหมือนคนไม่มีงานทำ ตั้งหน้าตั้งตาให้รัฐบาลลาออกอย่างเดียว ทั้งที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยืนยันชัดเจนในการจัดหาวัคซีนจำนวน 100 ล้านโดสเพื่อฉีดให้ประชาชนจำนวน 50 ล้านคน ครอบคลุมประชากร 70 เปอร์เซ็นต์ให้เสร็จภายในปี 64 นี้ พร้อมทั้งเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนตามกลุ่มเป้าหมายแล้ว นอกจากนั้น อะไรที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการแก้ไขโควิด-19 พล.อ.ประยุทธ์สั่งแก้ไขหมดแล้ว ตนขอพรรคเพื่อไทยหลายครั้งแล้วว่าให้พักการเมืองไว้ก่อน แต่ดูเหมือนว่าไม่ได้รับการตอบรับ ยังคงสลับหน้าออกมาโจมตีรัฐบาลอย่างไม่รู้กาลเทศะ ระวังประชาชนจะเบื่อหน่าย

นายธนกรกล่าวอีกว่า ส่วนกรณีที่คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ผู้ก่อตั้งพรรคไทยสร้างไทย ระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์รวบอำนาจนั้น ตนอยากบอกคุณหญิงสุดารัตน์ว่า พล.อ.ประยุทธ์ไม่ได้รวบอำนาจ แต่มีการกระจายอำนาจอย่างชัดเจน และทำงานเป็นทีม ไม่ได้ชอบฉวยเดี่ยวแบบคุณหญิงสุดารัตน์ วันนี้ต้องยอมคุณหญิงสุดารัตน์ที่ออกมาเสนอแนะรัฐบาลทุกวัน ตนเชื่อแล้วว่าคุณหญิงคงเก่งที่สุดในโลก หรือเก่งอยู่คนเดียวจึงอยู่พรรคเพื่อไทยไม่ได้ อย่างไรก็ตาม อยากบอกคุณหญิงสุดารัตน์ว่าขณะนี้ พล.อ.ประยุทธ์สั่งแก้ไขปัญหาทุกอย่างแล้ว ดังนั้นอยากขอกำลังใจจากคุณหญิงสุดารัตน์ให้บุคลากรทางการแพทย์บ้างจะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง ทั้งนี้ ตนยังเชื่อมั่นในระบบสาธารณสุขของไทย และเชื่อมั่นในตัว พล.อ.ประยุทธ์ว่าจะสามารถคลี่คลายสถานการณ์ได้อย่างแน่นอน

อ้างอิง : <https://mgronline.com/politics/detail/9640000041818>

"ธนกร"สวน"ภูมิธรรม"ทำตัวเหมือนคนไม่มีงานทำ เป็นแผ่นเสียงตกร่อง จ้องแต่จะไล่รัฐบาล ลั่น"บ๊ิกตู"เร่งดำเนินการทุกอย่างแล้ว



"ธนกร"สวน"ภูมิธรรม"ทำตัวเหมือนคนไม่มีงานทำ เป็นแผ่นเสียงตกร่อง จ้องแต่จะไล่รัฐบาล ลั่น"บ๊ิกตู"เร่งดำเนินการทุกอย่างแล้ว ทั้งจัดหาวัคซีน100 ล้านโดส ฉีดให้ครบ50 ล้านคนในสิ้นปี64 เหน็บ"หญิงหน่อย"เก่งอยู่คนเดียว วอนให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์บ้าง

เมื่อวันที่ 2 พ.ค.2564 นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่ทำนายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ระบุว่ารัฐบาลไร้คำตอบปมวัคซีนที่ชัดเจน พร้อมทั้งขอให้รัฐบาลลาออกว่า ตนไม่เข้าใจพรรคร่วมฝ่ายค้านจริงๆ โดยเฉพาะนายภูมิธรรม วันๆ ไม่คิดทำอะไร เหมือนคนไม่มีงานทำ ตั้งหน้าตั้งตาให้รัฐบาลลาออกอย่างเดียว ทั้งที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยืนยันชัดเจนในการจัดหาวัคซีนจำนวน 100 ล้านโดสเพื่อฉีดให้ประชาชนจำนวน 50 ล้านคน ครอบคลุมประชากร 70 เปอร์เซ็นต์ให้เสร็จภายในปี64นี้ พร้อมทั้งเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนตามกลุ่มเป้าหมายแล้ว นอกจากนั้นอะไรที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการแก้ไขโควิด-19 พล.อ.ประยุทธ์สั่งแก้ไขหมดแล้ว ตนขอพรรคเพื่อไทยหลายครั้งแล้วว่า ให้พักการเมืองไว้ก่อน แต่ดูเหมือนว่าไม่ได้รับการตอบรับ ยังคงสลับหน้าออกมาโจมตีรัฐบาลอย่างไม่รู้กาลเทศะ ระวังประชาชนจะเบื่อหน่าย

นายธนกร กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีที่คุณหญิงสุตารัตน์ เกยุราพันธ์ ผู้ก่อตั้งพรรคไทยสร้างไทย ระบุว่าพล.อ.ประยุทธ์รวบอำนาจนั้น ตนอยากบอกคุณหญิงสุตารัตน์ว่า พล.อ.ประยุทธ์ไม่ได้รวบอำนาจ แต่มีการกระจายอำนาจอย่างชัดเจน และทำงานเป็นทีม ไม่ได้ชอบฉวยเดี่ยวแบบคุณหญิงสุตารัตน์ วันนี้ต้องยอมคุณหญิงสุตารัตน์ที่ออกมาเสนอแนะรัฐบาลทุกวัน ตนเชื่อแล้วว่าคุณหญิงคงเก่งที่สุดในโลก หรือเก่งอยู่คนเดียว จึงอยู่พรรคเพื่อไทยไม่ได้ อย่างไรก็ตาม อยากบอกคุณหญิงสุตารัตน์ว่า ขณะนี้พล.อ.ประยุทธ์สั่งแก้ไขปัญหาทุกอย่างแล้ว ดังนั้นอยากขอกำลังใจจากคุณหญิงสุตารัตน์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์บ้างจะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง ทั้งนี้ ตนยังเชื่อมั่นในระบบสาธารณสุขของไทย และเชื่อมั่นในตัวพล.อ.ประยุทธ์ว่าจะสามารถคลี่คลายสถานการณ์ได้อย่างแน่นอน

อ้างอิง : <https://www.komchadluek.net/news/politic/465480>

ระวังปาก! ‘แรมโบ้’ จัดชุดใหญ่บอมบ์ ‘เลขาฯพท.’ ฟังความเดือดร้อนปชช.เพื่อการเมือง



‘แรมโบ้’ ตอกหน้า ‘ประเสริฐ’ ไม่เคยหยุดการโจมตี สมควรเป็นฝ่ายค้านตลอดชีพ เพราะเอาวิกฤตความเดือดร้อนประชาชนมาสร้างสงครามน้ำลายหวังผลการเมืองกลับมาใช้อำนาจ

2 พฤษภาคม 2564 นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงนายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การบริหารสถานการณ์โควิด-19 และการบริหารจัดการวัคซีนของรัฐบาล นั้น ตนย้ำว่า นายกฯ รัฐบาล บุคลากรทางการแพทย์ ยังบริหารจัดการสถานการณ์โควิด-19 ได้ดี ทั้งนี้เรื่องการบริหารจัดการวัคซีนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงไปแล้วว่าหลังเปิดให้ลงทะเบียน หมอพร้อม วันที่ 1 พ.ค. สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค จะได้เริ่มฉีดตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. – 31 ก.ค. และในเดือน ส.ค.2564 จะเริ่มฉีดวัคซีนระยะที่ 3 ในกลุ่มประชาชนทั่วไปอายุ 18-59 ปี

ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนนั้นนายกฯ ก็ขอให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลได้เตรียมการเรื่องนี้เป็นอย่างดี คนไทยกว่า 50 ล้านคนจะได้รับการฉีดวัคซีนภายในปี 2564 นี้อย่างแน่นอน พร้อมขอให้มั่นใจว่า วัคซีนที่นำมาฉีดนั้นมีความปลอดภัย เพราะชีวิตประชาชนทุกคนมีค่าทุกชีวิต ทางเจ้าหน้าที่ อย.กระทรวงสาธารณสุข ต้องมั่นใจในคุณภาพก่อนที่จะรับรองออกมาฉีดให้กับประชาชน

ส่วนการเสียชีวิตของผู้ติดเชื้อนั้นยืนยันว่าแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ ทำการรักษาให้กับผู้ป่วยอย่างดีที่สุด และทำอย่างเต็มที่ ยืนยันไม่มีใครอยากให้ผู้ป่วยเสียชีวิต ทั้งนี้ตนเองก็ขอเลขาธิการพรรคเพื่อไทยอย่าออกมาพูด หรือตำหนิเรื่องนี้เพราะทุกฝ่ายได้ร่วมกันทำงานอย่างหนักมาโดยตลอดแทบไม่ได้พักผ่อน และสิ่งที่เลขาธิการพรรคต้องทำคือ การให้กำลังใจในการทำงานมากกว่า และพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนต่อประเทศชาติบ้าง อย่าพูดแค่เอาดีใส่ตัว เพื่อจ้องหวังล้มรัฐบาลแล้วกระหายอยากให้พรรคเพื่อไทยกลับมาใช้อำนาจอีกครั้งหนึ่ง อย่างนี้ใช้ได้หรือไม่

นายเสกสกล ระบุว่า ขณะที่การทำงานร่วมกันในทีมรัฐบาล นายกฯยืนยันยังทำงานร่วมกันได้ดี ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เช่นนี้ ทุกคนคิดแต่เรื่องการช่วยเหลือประชาชนเป็นหลักไม่ได้คิดถึงประเด็นทางการเมือง ต้องระดมช่วยกันรักษาชีวิตประชาชน ให้สูญเสียน้อยที่สุด อย่าเอาชีวิตลมหายใจประชาชนที่มีค่า มาพูดตีกันทางการเมืองเลย บาปกรรมจะลงโทษเอาควรฟังระวังปากไว้ด้วย ตนมองว่าก็จะมีแต่พรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้านเท่านั้นที่คิดถึงแต่ประโยชน์ทางการเมืองของพรรคตัวเอง จ้องแต่จะเล่นการเมือง นำทุกประเด็นมากล่าวหา โจมตีนายก

ๆ และรัฐบาล ไม่หยุดยั้ง ไม่เคยคิดถึงส่วนรวมเลยว่าประชาชนจะเดือดร้อนอย่างไร ขอแค่เพียงตัวเองได้รับผลประโยชน์ทางการเมืองเท่านั้น จะเกิดความวิบัติฉิบหายต่อประเทศชาติประชาชนอย่างไรไม่สนใจ นักการเมืองที่อ้างเป็นตัวแทนประชาชน อย่างนี้ใช้ไม่ได้

“หากพฤติกรรมเป็นเช่นนี้ นายประเสริฐ ก็ไม่ต้องกังวลกับกระแสข่าวที่จะเอาพรรคเพื่อไทยเข้ามาร่วมรัฐบาล เพราะพรรคเพื่อไทยไม่มีคุณสมบัติที่จะเข้ามาเป็นรัฐบาลทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองเลยสักนิด เหมาะที่จะเป็นฝ่ายค้านมากกว่าเพราะค้านทุกเรื่องโดยไม่ดูถึงข้อเท็จจริงว่า วันนี้ประชาชนต้องการเห็นนักการเมืองหยุดโจมตีต่อกัน และหันมาร่วมมือร่วมใจแก้ปัญหาเป็นหนึ่งเดียวกัน และให้ดูตัวอย่างความตั้งใจจริงที่นายกฯ และรัฐบาลตลอดจนเจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกฝ่าย ได้ทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่ จนเกิดปรากฏการณ์มีพี่น้องประชาชนจำนวนมากส่งกำลังใจมาให้ทีมแพทย์พยาบาลอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกคน ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนี้จำนวนมากมายมหาศาล ทำให้ฝ่ายค้านและนายประเสริฐไม่ดูตัวอย่างบ้าง” นายเสกสกล กล่าว

นายเสกสกล กล่าวต่อว่า นายประเสริฐและพรรคฝ่ายค้าน ไม่ลองหันไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ที่ติดเชื้อวันละหลายแสน ตายกันเป็นจำนวนมากดังที่เป็นข่าวดูบ้างว่า ประเทศเรามีการติดเชื้อน้อยกว่าเพียงใด และไม่มีใครอยากให้คนไทยเสียชีวิตแม้แต่คนเดียวไม่ว่าจะตายด้วยสาเหตุใดก็ตาม แต่ขณะเดียวกัน นายกฯ และรัฐบาลยังไม่เคยนิ่งเฉยในการควบคุมหยุดยั้งการแพร่เชื้อ ต้องจัดยุทธวิธีทุกมาตรการ ออกมาใช้ เพื่อให้คนไทยปลอดภัยให้มากที่สุด แต่ตรงกันข้ามฝ่ายค้านกลับไม่ยอมหยุดโจมตีทำลายจิตใจกันตลอดเวลา แทนที่จะหยุดพูดเพื่อชาติ กับพูดทำลายน้ำใจกันแบบไม่ยอมหุบปาก ไม่ละอายปากตัวเองเลยสักนิด แล้วแบบนี้จะหวังเป็นพรรคการเมืองที่ให้ประชาชนได้พึ่งพาอาศัยได้อย่างไรกัน

อ้างอิง : <https://www.naewna.com/politic/570054>

“แรมโบ้” ตอกกลับ “ประเสริฐ” เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ไม่เคยหยุดการโจมตี สมควรเป็นฝ่ายค้านตลอดชีพ



“แรมโบ้” ตอกกลับ “ประเสริฐ” เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ไม่เคยหยุดการโจมตี สมควรเป็นฝ่ายค้านตลอดชีพ เพราะเอาวิกฤตความเดือดประชาชนมาสร้างสงครามน้ำลายหวังผลการเมืองกลับมามีอำนาจ

นครราชสีมา – วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี กล่าวถึง นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การบริหารสถานการณ์โควิด-19 และการบริหารจัดการวัคซีนของรัฐบาล โดยย้าว่านายกฯ รัฐบาล บุคลากรทางการแพทย์ ยังบริหารจัดการสถานการณ์โควิด-19 ได้ดี ทั้งนี้เรื่องการบริหารจัดการวัคซีนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงไปแล้วว่าหลังเปิดให้ลงทะเบียน หมอพร้อม วันที่ 1 พ.ค. สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค จะได้เริ่มฉีดตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. – 31 ก.ค. และในเดือน ส.ค. 2564 จะเริ่มฉีดวัคซีนระยะที่ 3 ในกลุ่มประชาชนทั่วไปอายุ 18-59 ปี

ซึ่งการฉีดวัคซีนนี้นายกฯ ก็ขอให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลได้เตรียมการเรื่องนี้เป็นอย่างดี คนไทยกว่า 50 ล้านคน จะได้รับการฉีดวัคซีนภายในปี 2564 นี้อย่างแน่นอน พร้อมขอให้มั่นใจว่า วัคซีนที่นำมาฉีดนั้นมีความปลอดภัย เพราะชีวิตประชาชนทุกคนมีค่าทุกชีวิต ทางเจ้าหน้าที่ อย.กระทรวงสาธารณสุข ต้องมั่นใจในคุณภาพก่อนที่จะรับรองออกมาฉีดให้กับประชาชน

ส่วนการเสียชีวิตของผู้ติดเชื้อนั้นยืนยันว่าแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ ทำการรักษาให้กับผู้ป่วยอย่างดีที่สุด และทำอย่างเต็มที่ ยืนยันไม่มีใครอยากให้ผู้ป่วยเสียชีวิต ทั้งนี้ตนเองก็ขอเลขาธิการพรรคเพื่อไทยอย่าออกมาพูด หรือตำหนิเรื่องนี้เพราะทุกฝ่ายได้ร่วมกันทำงานอย่างหนักมาโดยตลอดแทบไม่ได้พักผ่อน และสิ่งที่เลขาธิการพรรคต้องทำคือ การให้กำลังใจในการทำงานมากกว่า และพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนต่อประเทศชาติบ้าง อย่าพูดแค่เอาดีใส่ตัว เพื่อจ้องหวังล้มรัฐบาลแล้วกระหายอยากให้พรรคเพื่อไทยกลับมามีอำนาจอีกครั้งหนึ่ง อย่างนี้ใช้ได้หรือไม่

ขณะที่การทำงานร่วมกันในทีมรัฐบาล นายกฯ ยืนยันยังทำงานร่วมกันได้ดี ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เช่นนี้ ทุกคนคิดแต่เรื่องการช่วยเหลือประชาชนเป็นหลักไม่ได้คิดถึงประเด็นทางการเมือง ต้องระดมช่วยกันรักษาชีวิตประชาชน ให้สูญเสียน้อยที่สุด อย่าเอาชีวิตลมหายใจประชาชนที่มีค่า มาพูดตีกันทางการเมืองเลย บาปกรรม จะลงโทษเอาควรพึงระวังปากไว้ด้วย

“ตนเองมองว่าก็จะมีแต่พรรคเพื่อไทย และพรรคร่วมฝ่ายค้านเท่านั้น ที่คิดถึงแต่ประโยชน์ทางการเมืองของพรรคตัวเอง จ้องแต่จะเล่นการเมือง นำทุกประเด็นมากล่าวหา โจมตีนายกฯ และรัฐบาล ไม่หยุดยั้ง ไม่เคยคิดถึงส่วนรวมเลยว่าประชาชนจะเดือดร้อนอย่างไร ขอแค่เพียงตัวเองได้รับผลประโยชน์ทางการเมืองเท่านั้น จะเกิดความวิบัติฉิบหายต่อประเทศชาติประชาชนอย่างไรไม่สนใจ นักการเมืองที่อ้างเป็นตัวแทนประชาชน อย่างนี้ใช้ไม่ได้

ซึ่งหากพฤติกรรมเป็นเช่นนี้ นายประเสริฐฯ เลขาธิการพรรคฯ ก็ไม่ต้องกังวลกับกระแสข่าวที่จะเอาพรรคเพื่อไทยเข้ามาร่วมรัฐบาล เพราะพรรคเพื่อไทยไม่มีคุณสมบัติที่จะเข้ามาเป็นรัฐบาลทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองเลยสักนิดเหมาะที่จะเป็นฝ่ายค้านมากกว่าเพราะค้านทุกเรื่องโดยไม่ดูถึงข้อเท็จจริงว่า วันนี้ประชาชนต้องการเห็นนักการเมืองหยุดโจมตีต่อกัน และหันมาร่วมมือร่วมใจแก้ปัญหาเป็นหนึ่งเดียวกัน และให้ดูตัวอย่างความตั้งใจจริงที่นายกฯ และรัฐบาลตลอดจนเจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกฝ่าย ได้ทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่ จนเกิดปรากฏการณ์มีพี่น้องประชาชนจำนวนมากส่งกำลังใจมาให้ทีมแพทย์พยาบาลอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกคน ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนี้ จำนวนคับคั่งมากมายมหาศาล ทำไม่ฝ่ายค้านและนายประเสริฐไม่ดูตัวอย่างบ้าง

นายประเสริฐและพรรคฝ่ายค้าน ไม่ลองหันไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ที่ติดเชื้อวันละหลายแสน ตายกันเป็นจำนวนมากดังที่เป็นข่าวดูบ้างว่า ประเทศเรามีการติดเชื้อน้อยกว่าเพียงใด และไม่มีใครอยากให้คนไทยเสียชีวิต แม้แต่คนเดียวไม่ว่าจะตายด้วยสาเหตุใดก็ตาม แต่ขณะเดียวกัน นายกฯ และรัฐบาลยังไม่เคยนิ่งเฉยในการควบคุมหยุดยั้งการแพร่เชื้อ ต้องจัดยุทธวิธีทุกมาตรการ ออกมาใช้ เพื่อให้คนไทยปลอดภัยให้มากที่สุด

แต่ตรงกันข้ามฝ่ายค้านกลับไม่ยอมหยุดโจมตีทำลายจิตใจกันตลอดเวลา แทนที่จะ “หยุดพูดเพื่อชาติ” กับพูดทำลายน้ำใจกันแบบไม่ยอมหุบปาก ไม่ละอายปากตัวเองเลยสักนิด แล้วแบบนี้จะหวังเป็นพรรคการเมืองที่ให้ประชาชนได้พึ่งพาอาศัยได้อย่างไรกัน”

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2702382

ศาลรธน.นัดชี้ขาดสถานะ ‘ธรรมนัส’ หลุดเก้าอี้ รมต.-ส.ส. หรือไม่ 5 พ.ค. นี้ มีyingสดผ่านยูทูป



ศาลรธน.นัดชี้ขาดสถานะ ‘ธรรมนัส’ หลุดเก้าอี้ รมต.-ส.ส. หรือไม่ 5 พ.ค. นี้ แจงแนวทางปฏิบัติวันอ่านคำวินิจฉัย มีyingสดผ่านช่องยูทูป

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันพุธที่ 5 พฤษภาคม คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้กำหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรีกษาหารือ และลงมติ รวมทั้งออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังกรณีที่ประธานรัฐสภาส่งความเห็นของ ส.ส. 51 คน ขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 วรรคหนึ่ง และมาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่าสมาชิกภาพ ส.ส.ของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (10) และความเป็นรัฐมนตรีของ ร.อ.ธรรมนัส สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบ มาตรา 160(6) และมาตรา 98 (10) หรือไม่ จากกรณีเคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งที่ขบด้วยกฎหมายอันถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต นำเข้า ส่งออก หรือผู้ค้าซึ่งยาเสพติด ในเวลา 15.00 น.

สำหรับแนวทางการนัดพิจารณา เบื้องต้นสื่อมวลชนได้รับการประสานว่ากำหนดการดังกล่าวยังคงเป็นไปตามปกติ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ธรรมเนียมการปฏิบัติของการนัดอ่านคำวินิจฉัยในคดีที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทางสำนักงานฯจะไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง เข้า-ออก บริเวณด้านหน้าสำนักงานฯ ส่วนบริเวณฝั่งทางเข้าโถงอาคาร A ของสำนักงานฯ จะมีการนำแผงรั้วเหล็กมากั้นบริเวณแนวเขตทางเข้าของสำนักงานฯ

ส่วนบุคคลที่จะเข้าฟังคำวินิจฉัยนั้น จะมีจุดรับแลกบัตรและตรวจค้นอาวุธ ซึ่งจะอยู่บริเวณเชิงบันไดทางขึ้นห้องพิจารณาคดี โดยผู้เข้าฟังคำวินิจฉัย จะต้องแลกบัตรและตรวจอาวุธ รวมทั้งฝากสิ่งของ อาทิ กระเป๋า โทรศัพท์มือถือ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ด้วย สำหรับสื่อมวลชนและผู้ที่เดินทางมาให้กำลังใจหรือติดตามรับฟังการอ่านคำวินิจฉัยคดี ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดพื้นที่พร้อมติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดจากห้องพิจารณาคดีลงมายังบริเวณชั้นล่างให้ได้รับฟังรวมทั้งรับฟังคำวินิจฉัยผ่านช่องทางยูทูปของศาลรัฐธรรมนูญ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีดังกล่าวทาง ร.อ.ธรรมนัส ถูกพรรคฝ่ายค้านกล่าวหาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ว่าศาลออสตรเลียได้มีคำพิพากษา เมื่อเดือนมีนาคม 2537 ว่ามีความผิดฐานนำเข้าและค้ายาเสพติดสิ่งจำคุก 6 ปี แต่จำคุก 4 ปี ก่อนถูกเนรเทศกลับประเทศไทย จึงมีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่ง ส.ส.และรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 98 (10) และมีการเข้ายื่นเรื่องให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2702442

“ธรรมนัส” ลุ้น 5 พ.ค.ศาล รธน.ชี้ขาดสถานะ รมต.-ส.ส.ถ่ายถอดสดผ่านช่องยูทูป



ศาล รธน.นัดชี้ขาดสถานะ “ธรรมนัส” หลุดเก้าอี้ รมต.-ส.ส.หรือไม่ 5 พ.ค.นี้ แจงแนวทางปฏิบัติวันอ่านคำวินิจฉัย ยังยึดตามปกติ มียิงสดผ่านช่องยูทูป

วันนี้ (2 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันพุธที่ 5 พฤษภาคม คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้กำหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรีกษาหรือ และลงมติ รวมทั้งออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังกรณีที่ประธานรัฐสภาส่งความเห็นของ ส.ส. 51 คน ขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 วรรคหนึ่ง และมาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่าสมาชิกภาพ ส.ส.ของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (10) และความเป็นรัฐมนตรีของ ร.อ.ธรรมนัส สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบ มาตรา 160(6) และมาตรา 98 (10) หรือไม่ จากกรณีเคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งที่ ขอบด้วยกฎหมายอันถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต นำเข้า ส่งออก หรือผู้ค้าซึ่งยาเสพติด ในเวลา 15.00 น.

สำหรับแนวทางการนัดพิจารณา เบื้องต้นสื่อมวลชนได้รับการประสานว่ากำหนดการดังกล่าวยังคงเป็นไปตามปกติ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ตามแนวทางการปฏิบัติของการนัดอ่านคำวินิจฉัยในคดีที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทางสำนักงานฯ จะไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้า-ออก บริเวณด้านหน้าสำนักงานฯ ส่วนบริเวณฝั่งทางเข้าโถงอาคาร A ของสำนักงานฯ จะมีการนำแผงรั้วเหล็กมากั้นบริเวณแนวเขตทางเข้าของสำนักงานฯ

ส่วนบุคคลที่จะเข้าฟังคำวินิจฉัยนั้น จะมีจุดรับแลกบัตรและตรวจค้นอาวุธ ซึ่งจะอยู่บริเวณเชิงบันไดทางขึ้นห้องพิจารณาคดี โดยผู้เข้าฟังคำวินิจฉัยจะต้องแลกบัตรและตรวจอาวุธ รวมทั้งฝากสิ่งของ เช่น กระเป๋า โทรศัพท์มือถือ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ด้วย สำหรับสื่อมวลชนและผู้ที่จะเดินทางมาให้กำลังใจหรือติดตามรับฟังการอ่านคำวินิจฉัยคดี ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดพื้นที่พร้อมติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดจากห้องพิจารณาคดีลงมายังบริเวณชั้นล่างให้ได้รับฟัง รวมทั้งรับฟังคำวินิจฉัยผ่านช่องทางยูทูปของศาลรัฐธรรมนูญ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีดังกล่าวทาง ร.อ.ธรรมนัสถูกพรรคฝ่ายค้านกล่าวหาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ว่า ศาลออสเตรเลียได้มีคำพิพากษาเมื่อเดือนมีนาคม 2537 ว่ามีความผิดฐานนำเข้าและค้ายาเสพติด สั่งจำคุก 6 ปี แต่จำคุก 4 ปี ก่อนถูกเนรเทศกลับประเทศไทย จึงมีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่ง ส.ส.และรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 98 (10) และมีการเข้ายื่นเรื่องให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

อ้างอิง : <https://mgronline.com/politics/detail/9640000041835>

‘ธรรมนัส’ ลุ้น 5 พ.ค.! ศาลรธน. นัดชี้ขาดสถานะ หลุดเก้าอี้ รมต.-ส.ส.หรือไม่



ศาลรัฐธรรมนูญ นัดชี้ขาดสถานะ “ธรรมนัส” หลุดเก้าอี้ รมต.-ส.ส. หรือไม่ 5 พ.ค.นี้ แจงแนวทางปฏิบัติวันอ่านคำวินิจฉัย ถ่ายทอดสดผ่านยูทูบ

2 พฤษภาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้กำหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรีกษาหารือและลงมติ รวมทั้งออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังกรณีที่ประธานรัฐสภาส่งความเห็นของ ส.ส. 51 คน ขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 วรรคหนึ่ง และมาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่าสมาชิกภาพ ส.ส. ของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (10) และความเป็นรัฐมนตรีของ ร.อ.ธรรมนัส สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160(6) และมาตรา 98 (10) หรือไม่ จากกรณีเคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายอันถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต นำเข้า ส่งออก หรือผู้ค้าซึ่งยาเสพติด ในเวลา 15.00 น.

สำหรับแนวทางการนัดพิจารณา เบื้องต้นสื่อมวลชนได้รับการประสานว่า กำหนดการดังกล่าวยังคงเป็นไปตามปกติ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ตามแนวทางการปฏิบัติของการนัดอ่านคำวินิจฉัยในคดีที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทางสำนักงานฯ จะไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง เข้า-ออก บริเวณด้านหน้าสำนักงานฯ ส่วนบริเวณฝั่งทางเข้าโถงอาคาร A ของสำนักงานฯ จะมีการนำแผงรั้วเหล็กมากั้นบริเวณแนวเขตทางเข้าของสำนักงานฯ

ส่วนบุคคลที่จะเข้าฟังคำวินิจฉัยนั้น จะมีจุดรับแลกบัตรและตรวจค้นอาวุธ ซึ่งจะอยู่บริเวณเชิงบันไดทางขึ้นห้องพิจารณาคดี โดยผู้เข้าฟังคำวินิจฉัย จะต้องแลกบัตรและตรวจอาวุธ รวมทั้งฝากสิ่งของ อาทิ กระเป๋า โทรศัพท์มือถือ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ด้วย สำหรับสื่อมวลชนและผู้ที่จะเดินทางมาให้กำลังใจหรือติดตามรับฟังการอ่านคำวินิจฉัยคดี ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดพื้นที่พร้อมติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดจากห้องพิจารณาคดีลงมายังบริเวณชั้นล่างให้ได้รับฟังรวมทั้งรับฟังคำวินิจฉัยผ่านช่องทางยูทูบของศาลรัฐธรรมนูญ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีดังกล่าวทาง ร.อ.ธรรมนัส ถูกพรรคฝ่ายค้านกล่าวหาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่า ศาลอาศส.ตร.เสียได้มีคำพิพากษา เมื่อเดือนมีนาคม 2537 ว่ามีความผิดฐานนำเข้าและค้ายาเสพติดสิ่งจำคุก 6 ปี แต่จำคุก 4 ปี ก่อนถูกเนรเทศกลับประเทศไทย จึงมีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่ง ส.ส. และรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 98 (10) และมีการเข้ายื่นเรื่องให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

อ้างอิง : <https://www.naewna.com/politic/570067>

ตัวการใหญ่! “ปวิน-เจี๊ยบ” ยูเล่นนอกเกม “อังคณา” จวก ลตคักดีศรีมมนุษย์-ละเมิดสิทธิฯ “อ.3 นิ้ว” หยาม “เอนก”



เผยตัวตนแล้ว คนสอนสั่งยูงเล่นนอกเกม “ปวิน-เจี๊ยบ” ไม่ทน อังเผด็จการทำตลอด “อังคณา” ปรามพวง
ล่าแม่มดผู้พิพากษา-ลูกชาย ลตทอนคักดีศรีมมนุษย์-ละเมิดสิทธิฯ “อ.3 นิ้ว” ไม่กลัวสอบจรรยาบรรณ หยามใส่ มธ. ลาม
“รมต.เอนก”

น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง วันนี้ (1 พ.ค. 64) นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล หรือ เจ้าของฉายา “เจี๊ยบ นครปฐม” ของ
คนเสื้อแดง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความบนทวิตเตอร์ว่า “เห็นด้วยกับ อ.ปวิน และอดทนไม่ไปคอม
เมนต์ตอบโต้บางคนมานานแล้ว”

ก่อนหน้านี้ เฟซบุ๊ก Pavin Chachavalpongpun ของ นายปวิน (สุรชัย) ชัชวาลพงศ์พันธ์ นักวิชาการประจำ
สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น และลี้ภัย ม.112 โพสต์ข้อความ ระบุว่า
“เรียกร้องให้ฝ่ายประชาธิปไตยเล่นเกม ทั่วๆ ที่เผด็จการเล่นนอกเกมมาตลอด คนพูดต้องออกจากทุ่งลาเวนเดอร์ได้
แล้ว” ขณะเดียวกัน นางอังคณา นีละไพจิตร อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า

“ไม่เห็นด้วย และต่อต้านการคุกคามผู้พิพากษาชนาธิป โดยการเผยแพร่ข้อมูลบุคคลในครอบครัว ซึ่งถือเป็น
รูปแบบหนึ่งของการคุกคาม เขี้ยดยหยาม และสร้างความเกลียดชัง

หากเราเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเคารพหลัก Presumption of innocence เราก็ต้องไม่ตีตรา ประณามหยามเหยียด
หรือคุกคามใครต่อใครเพียงเพราะเราไม่ชอบคนในครอบครัวเขา

#การตีตราและการลตทอนคักดีศรีความเป็นมนุษย์เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากกรณีศาลอาญาไม่อนุญาตให้ประกันตัว นายพิรัชต์ ชิวารักษ์ หรือ “เพนกวิ้น” พร้อมพวกอีก
6 คน ประกอบด้วย นายอานนท์ นาคา, นายภาณุพงศ์ จาดนอก หรือ ไมค์, นายไชยอมร แก้ววิบูลย์พันธุ์ หรือ แอมมี
เดอะบอตทอมบลูส์, น.ส.ปณัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล หรือ รุ้ง, นายชูเกียรติ แสงวงศ์ หรือ จัสติน และ นายปริญญา ชีวินกุล
ปฐม หรือ พอร์ท วงไฟเย็น เมื่อวันที่ 29 เม.ย.ที่ผ่านมา

จนกระทั่งมีความเคลื่อนไหวบนโซเชียลฯ โดยกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า “ราษฎร” หรือ 3 นิ้ว ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับ
จำเลยทั้ง 7 คน เช่น ทวิตเตอร์เยาวชนปลดแอก@FreeYOUTHth ได้โพสต์ประวัติผู้พิพากษาที่ตัดสินไม่ให้ประกันตัว
จำเลยทั้ง 7 คน ทั้งยังโพสต์รูปภาพบุตรชายของผู้พิพากษาท่านนี้ด้วย (จากไทยโพสต์)

นอกจากนี้ นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยังโพสต์เฟซบุ๊ก ว่า “ให้มันจบในคุกนะ ถูกต้องแล้ว

ไม่มีบทบัญญัติใดๆ ใน ป.วิ อาญา ที่ศาลจะพิจารณาให้ประกันตัวจากการอดข้าว การโกนหัวประท้วง หรือการเข้าชื้อกันของส.ส.หญิง” ที่น่าสนใจไม่แพ้กัน จากกรณี นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ทำหนังสือที่ อว 0100/72 ลงวันที่ 29 เมษายน 2564 ถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีการสอบจรรยาบรรณคณาจารย์ที่ปกป้อง-ยื่นขอประกันตัวกลุ่มนักศึกษาที่มีพฤติกรรมจกจับจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์

นายอนุสรณ์ อนุโณ คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นักวิชาการแนวร่วมมือบราซภูร (มีอบ 3 นิ้ว) และร่วมประกันตัวผู้ต้องหาคดี 112 โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊ก ว่า “ด้วยความที่เป็นหนึ่งในผู้ถูกร้องเรียนให้สอบจรรยาบรรณ ผมจึงขอชี้แจงล่วงหน้าดังนี้

การใช้ตำแหน่งอาจารย์ในการประกันตัวนักศึกษาเป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้ ไม่ได้เป็นการทำผิดกฎหมาย อีกทั้งยังเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วยจรรยาบรรณอาจารย์ โดยเฉพาะการยื่นหยัดในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นสิ่งที่พึงนักศึกษายามพวกเขาประสบปัญหา เพราะเป็นการช่วยเหลือพวกเขาในการใช้สิทธิผู้ต้องหาที่ได้รับการรับรองทั้งในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา รัฐธรรมนูญ และกติการะหว่างประเทศ และยังพวกเขาถูกปฏิเสธสิทธิดังกล่าวซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างขัดกับหลักกระบวนการยุติธรรม ไม่ว่าจะเป็นข้อที่ว่าพวกเขาเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาว่าผิด หรือเงื่อนไขในการควบคุมตัวพวกเขาระหว่างการพิจารณาคดี ก็ยิ่งจำเป็นที่ผู้เป็นอาจารย์จะต้องให้ความช่วยเหลือพวกเขา ไม่เฉพาะแต่การใช้ตำแหน่งในการประกันตัว หากแต่ยังรวมถึงการรณรงค์เคลื่อนไหวในด้านอื่นด้วย ในทางกลับกัน ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยยังไม่ได้ปกป้องสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของนักศึกษาอย่างหนักแน่นมั่นคงพอ มหาวิทยาลัยพร่ำบอกนักศึกษาว่า มีคุณูปการต่อประชาธิปไตย โดยอาศัยบุญเก่าหรือเรื่องเล่าในประวัติศาสตร์ ทว่าในการเผชิญปัญหาความขัดแย้งการเมืองร่วมสมัย คนมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยจำนวนมากกลับเข้าร่วม หรือสนับสนุนฝ่ายทำลายประชาธิปไตย ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ในรูปกลุ่มเคลื่อนไหว คณะรัฐประหาร หรือรัฐบาลที่กลายร่างมา โดยมีรัฐมนตรีกระทรวงอุดมศึกษาฯ เป็นกรณีล่าสุด ไม่ว่าจะเป็นเพราะความที่เขาเคยอยู่ในมหาวิทยาลัย ความที่เขาเป็นผู้บังคับบัญชา หรือว่าเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย แต่ทำให้มหาวิทยาลัยกลายเป็นสถาบันที่พูดอย่างทำอย่างอย่างน่าอดสู

ฉะนั้น นอกจากจะไม่เดินตาม “บัญชา” ของรัฐมนตรีกระทรวงอุดมศึกษาฯ ที่เล่นไปตามบทบาทที่ช่วยให้เขาได้ดิบได้ดี มหาวิทยาลัยจะต้องปกป้องสิทธิและเสรีภาพของนักศึกษาให้หนักแน่นมั่นคงมากกว่านี้ โดยเฉพาะในห้วงเวลาที่พวกเขา คือ “เพนกวิน” และ “รุ่ง” อดอาหารประท้วงการไม่ได้รับสิทธิการประกันตัวมากกว่าหนึ่งเดือน และ “เพนกวิน” นั้น สภาพร่างกายอยู่ในขั้นวิกฤตแล้ว ก่อนที่พวกเขาจะเป็นอะไรไป ซึ่งจะสร้างรอยต่างพริ้วให้มหาวิทยาลัยจนไม่สามารถอาศัยบุญเก่าในการเล่าเรื่องให้นักศึกษาฟังได้อีก

ส่วนรัฐมนตรีกระทรวงอุดมศึกษาฯ ก็ปล่อยให้เขากลายเป็นโมฆะบุรุษทางการเมืองไป และให้ถูกจดจำว่าได้ก่อกรรมทำเข็ญอะไรไว้กับประชาธิปไตยของประเทศนี้

แน่นอน, คนที่มีใจเป็นกลางอย่างแท้จริง อย่าง นางอังคณา นีละไพจิตร อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ก็จะยืนอยู่บนหลักการของความถูกต้อง ซอบธรรม ไม่เอียงข้างใดข้างหนึ่งอย่างไม่ลืมหูลืมตา

เชื่อว่า คนที่รักในประชาธิปไตย ในประเทศไทย ที่ไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมของมีอบ 3 นิ้ว หรือ สาวก 3 นิ้ว ก็มีอยู่จำนวนมาก และไม่ใช่คนที่นิยมเผด็จการด้วย แถมอาจมีหัวใจประชาธิปไตยมากกว่า พวกที่ออกมาเคลื่อนไหว “ล้มเจ้า” ด้วย เพราะความเป็นประชาธิปไตย ไม่น่าจะวัดกันที่ “ล้มเจ้า” เท่านั้น ยังเป็นประเทศไทย

ส่วนใครก็ตาม ต่อให้มีความรู้ความสามารถอย่างรอบด้าน แต่ปล่อยให้ตัวเองเป็นทาสอุดมการณ์แล้ว นอกจากไม่ได้นำความรู้ความสามารถมาใช้ประโยชน์แล้ว ยังตะแบงหาเหตุผลบิดเบือนมากล่าวอ้าง โดยเอาความรู้ความสามารถไปปรับใช้ผลประโยชน์ตัวเอง จนมองไม่เห็นปัญหาที่เกิดกับส่วนรวม สร้างความสับสนให้กับสังคม มีคนที่เลือกเป็นอย่างนี้มากมายในสังคมไทย

เรื่อง “ล่าแม่มด” ผู้พิพากษา และคนในครอบครัว ไม่ใช่ครั้งแรก กรณีแรกที่เกิดกับผู้เห็นต่าง หรือฝ่ายที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ พวกเขาพยายามบีบและกดดันให้เห็นคล้อยตามพวกเขา ที่อ้างเป็นคนรุ่นใหม่ เป็นอนาคตใหม่ของประเทศ แต่พฤติกรรมที่แสดงออก ไม่ต่างจากเผด็จการที่เขาจริงเกลียดแต่อย่างใด เพียงแต่มาในรูปแบบพลเรือน ที่โจมตีเผด็จการทหารเท่านั้น ไม่เชื่อลองสังเกตให้ดี เพราะประชาธิปไตยที่แท้จริง ต้องยอมรับความเห็นต่าง และฟังเสียงส่วนใหญ่ ที่สำคัญ ต้องทำตามกฎหมายด้วย คำถามก็คือ เรื่องสถาบันฯเสียงส่วนใหญ่คิดเห็นอย่างไร? ไม่ใช่เรื่องที่จะมาบีบบังคับให้เชื่อตามที่พวกเขาต้องการและสาเหตุที่สาวก 3 นิ้ว โกรธแค้นผู้พิพากษาอยู่ในเวลานี้ ก็แค่เป็นความเชื่อ ที่พวกเขาสร้างเรื่องเท็จขึ้นมาว่า มีใบสั่ง ไม่ให้ประกันตัวแกนนำมีอบ 3 นิ้ว ซึ่งจริงหรือไม่ ก็ยังไม่สามารถหาหลักฐานมาอ้างได้ แต่ความเชื่อเหล่านี้มันถูกมอมเมากันไปแล้ว เหมือนกับหลายต่อหลายเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้ แต่คนรุ่นใหม่ สาวก 3 นิ้ว ก็หุบเขาเชื่อเขาไปแล้ว

เหนืออื่นใด เพียงเพราะให้ได้ตั้งใจ และความเชื่อของตัวเอง เวลานี้ยิ่งแล้วใหญ่ เพราะมีคนออกมายุยงส่งเสริมให้เล่นนอกเกมได้ ไม่ต้องสนใจความถูกต้องอะไรแล้ว? เพียงเพราะอ้างว่าถูกกระทำ ถูกเล่นนอกเกมมาตลอด

อย่างนี้สังคมไทยจะเอา “มาตรฐาน” ความถูกต้อง ความดีอะไรมาวัด ว่า ฝ่ายไหนดีกว่าฝ่ายไหน แล้วมันก็ไม่ต่างอะไรกัน ต้องการจะบอกอย่างนั้นหรือไม่ นับว่าน่าคิดเหมือนกัน!!!

อ้างอิง : <https://mgronline.com/politics/detail/9640000041724>

รายงาน : ส่องกระแสจี้‘ยุบสภา-ลาออก’



รายงาน : ส่องกระแสจี้‘ยุบสภา-ลาออก’

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ท่ามกลางสถานการณ์โควิดที่ยังอึ้งตึ้งนึ่งกระทบถึงปัญหาปากท้องและเศรษฐกิจทั้งระบบ

ในด้านการเมืองรัฐบาลยังเดินหน้าเล่นงานคนเห็นต่างขณะเดียวกันก็ชิงความได้เปรียบแก่งแย่งผลงานกันเอง

จนเกิดกระแสกดดันให้รัฐบาล และ พล.อ.ประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรียุบสภาลาออก

เสียงเรียกร้องดังกล่าวจะเป็นจริงได้หรือไม่ และใช้ทางออกหรือเปล่า

ศิริโรตม์คล้ามไพบุลย์

นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์

เสียงเรียกร้องเกิดจากความอึดอัดที่รัฐบาลแก้ปัญหาไม่ได้ทั้งโควิดที่เกิดขึ้นจากคนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลโดยตรงและโดยอ้อมขณะที่การลุกลามของปัญหาเกิดจากความล้มเหลวในการบริหารจัดการและไม่มีสัญญาณจะเซ้ระบบในการแก้ไขปัญหาที่ดีได้

เช่นที่มีคนรกรักษาจนเสียชีวิตคาบ้านมันสะเทือนใจและทำให้คนไม่พอใจมากขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นความไม่พอใจผลงานทั้งหมดของรัฐบาล

ยังมีปัจจัยที่เกิดจากเรื่องสะสมทั้งเศรษฐกิจการเมืองพอเกิดเรื่องโควิดทำให้กลุ่มบุคคลที่ไม่อยากพูดเรื่องการเมืองแต่รู้สึกว่รัฐบาลล้มเหลวไม่พอใจรัฐบาลด้วยซึ่งรัฐบาลประเมินความรู้สึกของประชาชนผิดไปพอประเมินผิดความไม่พอใจของประชาชนต่อรัฐบาลก็ยิ่งรุนแรงมากขึ้น

เรื่องเศรษฐกิจอาจเป็นเรื่องที่คนรวยไม่เดือดร้อน เรื่องการเมือง คนที่ชอบ-ไม่ชอบประชาธิปไตยอาจรู้สึกไม่เดือดร้อนแต่เรื่องที่กระทบชีวิตผู้คนเป็นเรื่องสาธารณะเหมือนเป็นจุดสิ้นสุดความอดทน

และเป็นฉันทานุมัติว่าไม่ว่าคุณชอบเผด็จการหรือประชาธิปไตยเป็นคนจนหรือคนรวยแต่รัฐบาลกลายเป็นคนสร้างความเดือดร้อนให้ทุกคนจากกระบวนการจัดการแก้ปัญหาโควิดที่ล้มเหลว

พอมีโควิด อาจจะทำให้กลุ่มที่ไม่อยากยุ่งเรื่องการเมือง ไม่อยากวิจารณ์กับรัฐบาลเพราะกลัวถูกมองว่าเป็นเด็กธนาธร ต้องแสดงตัวออกมา

การยุบสภาหรือลาออกไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาแต่เป็นการยุติปัญหาตอนนี้ไม่ให้ลุกลามรัฐบาลเป็นเหมือนกับมะเร็งของประเทศถ้าไม่หยุดจะลามไปเรื่องอื่นมากขึ้นเรื่อยๆถ้าไม่แก้ปัญหาเศรษฐกิจช่วยการเมืองช่วยแก้โควิดช่วยก็จะทำให้ทุกอย่างพินกันและแยะไปหมด

การเอารัฐบาลออกไม่ได้แก้ปัญหาทุกอย่างแต่ถ้ายังมีรัฐบาลเป็นแบบนี้เราแก้ปัญหาเรื่องอื่นไม่ได้ตอนนี้รัฐบาลคือตัวล็อกกระบวนการแก้ปัญหาที่จำเป็นของประเทศไว้ทั้งเรื่องเศรษฐกิจและโควิดและความผิดพลาดทุกอย่าง

คือไปรวมศูนย์การบริหารงานแบบอำนาจนิยม ซึ่งอยู่ภายใต้ผู้นำที่ไม่เก่ง เลยกลายเป็นชนวนของทุกปัญหา จริงๆ ถ้าเป็นผู้นำที่มีความสามารถแล้วรวมศูนย์จะไม่เกิดปัญหา แต่ถ้ารวมศูนย์แล้วผู้นำยังไม่มีความสามารถทุกอย่างในประเทศก็จะพัง

เวลานี้ พล.อ.ประยุทธ์จันทร์โอชาลาออกจะเป็นหนทางที่เหมาะสมและน่าจะเป็นไปได้ที่สุด

เพราะการยุบสภาจะมีแรงต้านของ ส.ส. เพราะเขารู้สึกว่าไม่ได้ทำผิดอะไร ซึ่งก็ถูกของเขา และการยุบสภาก็จะมีข้ออ้างจากฝั่งของ พล.อ.ประยุทธ์ว่าแล้วจะเลือกตั้งอย่างไรเพราะโควิดยังระบาดตังนั้นเรื่องนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ในระยะเวลาอันใกล้นี้

แต่การลาออกเป็นเรื่องของความรับผิดชอบของ พล.อ.ประยุทธ์ ต่อประเทศนี้ ซึ่งในที่สุดเป็นสิ่งที่ต้องแสดงออกมาด้วยตัวเอง ไม่สามารถผลักภาระไปให้คนอื่นได้ การลาออกถือว่าเป็นธรรม เพราะพล.อ.ประยุทธ์เป็นคนสร้างปัญหาและจะเปิดโอกาสให้มีการปรับอะไรง่าย

แต่ไม่มีทางที่ พล.อ.ประยุทธ์จะลาออกด้วยตัวเองฉะนั้นประชาชนต้องกดดันให้ลาออกเราปล่อยให้ประเทศอยู่ภายใต้ผู้นำแบบนี้ต่อไปไม่ได้พลังของมวลชนไม่จำเป็นต้องเกิดจากการมารวมตัวเท่านั้น

ความไม่พอใจของมวลชนเป็นเรื่องที่รอเช็กบิลและครั้งนี้ก็จะเกิดปรากฏการณ์รอเช็กบิลในเวลาที่ยุบสภา

ยุทธพรอสรชัย

รัฐศาสตร์ มสธ.

กระแสวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลลาออกหรือยุบสภาในช่วงนี้ เชื่อว่าสาเหตุหลักมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่วนสาเหตุรองลงมาคงเป็นเรื่องกระแสข่าวความขัดแย้งระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันเองโดยเฉพาะความขัดแย้งล่าสุดกับพรรคภูมิใจไทยและพรรคประชาธิปัตย์ด้วย

ข้อเสนอให้ตั้งรัฐบาลชั่วคราวเพื่อแก้ปัญหานั้น แนวคิดดังกล่าวก็จะคล้ายๆ แนวคิดตั้งรัฐบาลแห่งชาติเหมือนที่ผ่านมา เพราะทุกครั้งที่เกิดวิกฤตทางสังคมการเมืองเราก็จะพูดถึงเรื่องรัฐบาลแห่งชาติ แต่ในความเป็นจริงแล้วประเทศเราไม่เคยมีรัฐบาลแห่งชาติเกิดขึ้นเลย

แต่ก็จะมีคำถามว่ารัฐบาลแห่งชาติจะแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ในสถานการณ์เช่นนี้ เพราะไม่ว่าจะรัฐบาลแห่งชาติหรือรัฐบาลชั่วคราวตามข้อเสนอของบางคนก็ล้วนต้องใช้คนจากหลายฝ่าย ทั้งฝ่ายการเมือง ภาคประชาสังคม จึงเป็นคำถามที่ว่าแนวคิดเช่นนี้จะทำให้เกิดความเป็นเอกภาพได้จริงหรือไม่

เพราะที่เป็นอยู่ในปัจจุบันที่เป็นรัฐบาลผสมเราเห็นความลุ่มๆ ดอนๆ ที่เกิดขึ้นมาโดยตลอด นับตั้งแต่การตั้งรัฐบาลมา ปัญหาทั้งเรื่องเสียงปรี่มน้ำ ปัญหาภายในพรรคพลังประชารัฐ และปัญหาความขัดแย้งระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล

ล้วนแสดงให้เห็นว่าธรรมชาติของการร่วมกลุ่มทางการเมืองนั้น มันไม่ยากที่จะทำให้ความคิดของคนต่างๆ เป็นเอกภาพได้

การยุบสภาไม่น่าเป็นทางออกของปัญหาได้ในภาวะเช่นนี้เพราะการยุบสภาแม้มีหลายประเทศเขาทำกันเช่นกรณีของประเทศอังกฤษยุบสภาเพื่อให้เกิดความชอบธรรม

ทั้งนี้ทั้งนั้นการยุบสภาในสถานการณ์โควิด-19 ของประเทศไทยนั้น อาจจะเป็นคนละแบบกับอังกฤษก็เป็นได้ โดยถ้าเป็นการยุบสภาของไทยอาจทำให้เหมือนไร้ทิศทางในการแก้ปัญหา

การลาออกน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าแต่ก็ต้องมองด้วยว่าการจะลาออกแล้วก็ต้องมีบุคลากรที่พร้อมในตำแหน่ง นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆซึ่งต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่จะเข้ามาทำหน้าที่อย่างแท้จริง

ซึ่งก็อาจเกิดเกมการเมืองในสภาขึ้นมาได้อีก พร้อมมีโจทย์ใหญ่ในหลายเรื่องที่อยู่ ก็เป็นไปได้ นั่นจะยิ่งทำให้สถานการณ์ไม่ได้ดีขึ้นเลย

อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำให้เกิดการลาออกหรือยุบสภาในระยะเวลาอันใกล้นี้ ถ้าหมดสถานการณ์โควิดไปแล้วในระดับหนึ่ง โอกาสที่จะเห็นการยุบสภาหรือลาออกนั้นก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ เพียงแต่ ณ ตอนนี้อย่างไร

ส่วนแนวทางที่พอจะเป็นทางออกจากวิกฤต หากมองในมุมสถานการณ์โควิด คือ การบริหารจัดการและการกระจายอำนาจ แต่ไม่ใช่รวมอำนาจแบบที่นายกฯทำ คือดึงอำนาจตามพ.ร.บ. 31 ฉบับ ให้อยู่กับตัวเอง ซึ่งไม่ได้มีความจำเป็นเลยที่ต้องทำเช่นนั้น

วันนี้สิ่งที่ต้องทำคือกระจายอำนาจแต่ต้องมีเรื่องของกรอบนโยบายที่ชัดเจนไม่ใช่กระจายเพื่อให้แต่ละที่ทำงานกันอย่างสะเปะสะปะเหมือนกรณีช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาบางแห่งบางจังหวัดประกาศให้กักตัวและล็อกดาวน์แต่บางจังหวัดไม่ได้ทำเลยคุสะเปะสะปะกันไปหมด

ดังนั้น เรื่องนี้ต้องมีกรอบงานใหญ่ในทิศทางนโยบายที่ชัดเจนของรัฐบาล เพื่อให้แต่ละจังหวัดที่ได้รับการกระจายอำนาจไปแล้วไปบริหารจัดการได้ดี

แต่ที่สำคัญที่สุดคือเรื่องวัคซีนเพราะเป็นโจทย์ใหญ่ของเรื่องนี้เลยถ้าวัคซีนยังไม่มาหรือยังไม่ทำให้เกิดการเข้าถึงได้หรือยังไม่สามารถสร้างความเสมอภาคทางสาธารณสุขได้นั้นก็จะมีระลอกใหม่มาอีกเรื่องก็จะวนมาอีกส่งผลกระทบต่อเมืองสังคม

วันนี้เราแก้ปัญหาไม่ถูกจุด เราไปห่วงแต่เรื่องการรวมอำนาจการเมืองเท่านั้น เลยแก้ปัญหาไม่ได้ไม่ตรงจุดสักที
สุขุม นวลสกุล

อดีตรองอธิการบดี ม.รามคำแหง

และ อดีตนายกสมาคมรัฐศาสตร์

กระแสจี้รัฐบาลให้ยุบสภา และให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายฯและรมว.กลาโหมลาออกหนาหูขึ้นมากในช่วงนี้นั้นเป็นเรื่องธรรมดาทางการเมืองที่ฝ่ายค้านหรือคนเห็นต่างจะเรียกร้องให้รัฐบาลลาออกและมีการพูดถึงการยุบสภา

ส่วนปัจจัยขอเรียกร้องให้ยุบสภาหรือลาออกก็ไม่ได้เกิดจากสาเหตุอะไรเป็นพิเศษเป็นเรื่องธรรมดาทางการเมืองเมื่อประชาชนเห็นว่ารัฐบาลมีปัญหาไม่สามารถแก้ปัญหาได้เข้าตาประชาชนก็ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลลาออก

แต่รัฐบาลเองก็มั่นใจว่าสิ่งที่ตัวเองทำมาได้ผลดีสามารถแก้ไขปัญหาได้รัฐบาลเชื่อไปอีกแบบขณะที่ประชาชนก็เชื่ออีกแบบ

อีกทั้งกระแสเรียกร้องต่างๆ ไม่ได้เพิ่มมากขึ้น และไม่ใช่เพราะสถานการณ์โควิด-19 ระลอก 3 ที่มีความรุนแรงที่ทำให้เสียงเรียกร้องเพิ่มขึ้นการเรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภาหรือลาออกนั้นมียุ่ตลอดเวลา

กลับกันสถานการณ์โควิด-19 ทำให้เสียงเรียกร้องมีจำนวนน้อยด้วยซ้ำ เพราะหากไม่มีสถานการณ์เช่นนี้แล้ว เสียงเรียกร้องอาจมากกว่านี้อีก

ที่เห็นว่าประชาชนลุกฮือขึ้นมา เนื่องจากประชาชนไม่พอใจในการแก้ปัญหาของรัฐบาล เพราะโควิด-19 กระทบกับหลายๆเรื่องเช่นเรื่องเศรษฐกิจซึ่งรัฐบาลไม่สามารถแก้ปัญหาให้ดีเหมือนอย่างที่เชื่อมั่น

รัฐบาลเองก็มีกองเชียร์อยู่ด้วย แต่การแก้ปัญหา โควิด-19 ของรัฐบาลทำให้กองเชียร์หายไป และที่ไหลหน้าขึ้นมาใหม่ก็มีเช่นกัน

แต่การยุบสภาหรือการลาออกของ พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรได้เลย เพราะโครงสร้างทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 ยังคงเป็นแบบเดิม แม้กระทั่งการใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบก็ยังคงเหมือนเดิม

หากยุบสภาแล้วมีการเลือกตั้งใหม่ก็เชื่อว่า ส.ว. 250 คนก็ยังเป็นคนกำหนดว่าจะให้ใครมาเป็นนายกรัฐมนตรี ไม่ว่าจะเป็นการยุบสภาหรือการลาออกก็ไม่ใช่ทางออกของปัญหาที่แท้จริง เพราะถึงอย่างไรต่อให้เลือกตั้งใหม่ก็ยังคงเป็นพวกเดิมอยู่ดี

และเนื่องจากตนไม่ได้มีอำนาจตัดสินใจว่าจะยุบสภาหรือลาออก แต่สิ่งที่ตนอยากเห็นคือ ต้องมีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 ก่อนแล้วเรื่องยุบสภาหรือลาออกค่อยว่ากันต่อไป

เพราะต่อให้เลือกทางใดทางหนึ่งระหว่าง 2 ทางนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรหากรัฐธรรมนูญยังไม่ถูกแก้หากรัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นประชาชนจะได้เลือกคนหรือกลุ่มที่ตัวเองเชื่อมั่นถ้ารัฐธรรมนูญถูกแก้แล้วไม่ว่าจะยุบสภาหรือลาออกก็ได้ทั้งนั้น

ขอย้ำว่าควรจะต้องแก้รัฐธรรมนูญให้ได้เสียก่อน เพราะต่อให้ยุบสภาหรือลาออกไปก็ไม่มีประโยชน์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6373552

เอนก เหล่าธรรมทัศน์: ปฏิกริยาต่อ "คำบัญชา" เรื่องการสอบสวนอาจารย์ยื่นประกันจำเลย ม.112



เอนก เหล่าธรรมทัศน์: ปฏิกริยาต่อ “คำบัญชา” เรื่องการสอบสวนอาจารย์ยื่นประกันจำเลย ม.112 – BBCไทย

นักวิชาการผู้เป็นนายประกันให้ลูกศิษย์ที่ตกเป็นจำเลยคดี 112 ระบุ “ไม่ให้ราคา” กับคำสั่งของ ศ.พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่ “ได้มีบัญชา” ให้อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ชี้แจงว่าจะสอบจรรยาบรรณคณาจารย์ทั้ง 8 คนหรือไม่

มีรายงานว่านักวิชาการ 8 คนนี้ เป็นนักวิชาการ ม.ธรรมศาสตร์ 7 คน และ ม.มหิดล 1 คน

ดร.พัทธธีรา นาคอุไรรัตน์ อาจารย์ประจำสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล ซึ่งเป็นหนึ่งในนักวิชาการ 8 คนที่ถูกอาจถูกตั้งกรรมการสอบสวนกล่าวกับบีบีซีไทยว่าเธอมั่นใจว่าสิ่งที่เธอทำ คือการเป็นนายประกันให้นายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษาหรือ “ไผ่ ดาวดิน” ลูกศิษย์ในหลักสูตรปริญญาโท เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว เพราะอาจารย์มีหน้าที่ต้องปกป้องสิทธิทางการศึกษาของลูกศิษย์ รวมทั้งยืนยันในสิทธิที่จะได้รับการประกันตัวในคดีอาญา ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน

ขณะที่ น.ส.ชญาณิษฐ์ พูลยรัตน์ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นนายประกันให้พริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือ “เพนกวิน” ลูกศิษย์ที่ลงเรียนวิชาทฤษฎีว่าด้วยการเมืองและสังคมและวิชาสัมมนาความรุนแรงและการไม่ใช้ความรุนแรงทางการเมืองที่เธอสอน บอกว่าไม่มีปัญหาอะไรที่จะถูกสอบสวนและถือเป็นโอกาสดีที่จะได้อธิบายให้ผู้บริหารหรือแม้แต่ รว.การอุดมศึกษาฯ เข้าใจถึงอุดมการณ์ของความเป็นครูและสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมือง ซึ่งเป็นเหตุผลพื้นฐานที่ทำให้เธอตัดสินใจเป็นนายประกันให้ลูกศิษย์

เปิดคำบัญชา รว.อว.

หนังสือฉบับนี้ลงนามโดยนายดวงฤทธิ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขาธิการ รว.อว. เมื่อ 29 เม.ย. ก่อนส่งตรงถึงสถาบันอุดมศึกษา 2 แห่ง

นายดวงฤทธิกล่าวกับบีบีซีไทยว่า เอกสารที่เผยแพร่ในสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์เป็น “ของจริง” โดยถือเป็นการปฏิบัติตามระเบียบราชการปกติ หลังมีผู้มายื่นเรื่องร้องเรียนกับทางกระทรวง จึงมีหน้าที่ต้องทำหนังสือสอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าเรื่องนี้มีต้นสายปลายเหตุความเป็นมาอย่างไร และมีระเบียบราชการกำหนดไว้ชัดเจนว่าอธิการบดีของทั้ง 2 มหาวิทยาลัยต้องมีหนังสือชี้แจงตอบกลับมาภายในกี่วัน

ก่อนหน้านี้เมื่อ 16 มี.ค. ประชาชนผู้เป็นสมาชิกของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า “ศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบัน” หรือ ศปปส. รวบรวม 50 คน ได้เดินทางไปประท้วง อว. ถนนพระรามหก เพื่อยื่นหนังสือถึง รมว.อว. ขอให้พิจารณาสอบจรรยาบรรณของอาจารย์ที่ปกป้อง-ยื่นขอประกันตัวกลุ่มนักศึกษาที่มีพฤติกรรมจกบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน 8 คน โดยมีเลขานุการรัฐมนตรี และนายจักษ์ พันธุ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรี เป็นตัวแทนรับเรื่อง

แกนนำ ศปปส. ให้เหตุผลว่านักวิชาการทั้ง 8 คน “ไม่อยู่ในครรลองคลองธรรม และจรรยาบรรณของครูอาจารย์” หลังแสดงตัวปกป้องนักศึกษา 3 คนที่มีพฤติกรรมจกบจ้วง ก้าวล่วง หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ และตกเป็นจำเลยคดี 112 และ 116 ตามประมวลกฎหมายอาญา

อ้างต้องส่งหนังสือถึงมหาวิทยาลัย ไม่เช่นนั้น ศปปส. “ไม่ยอมหยุด”

นายดวงฤทธิ์กล่าวว่า หัวหนังสือที่ อว. ส่งถึงอธิการบดี มธ และ ม.มหิดล ก็ “เป็นคำของ ศปปส. เขา” ไม่ใช่การไปตัดสินกลุ่มนักศึกษา แต่เมื่อมีผู้ร้องเรียนมาด้วยข้อหาเหล่านี้ ทาง อว. จึงต้องสอบถามทางมหาวิทยาลัยว่าความจริงเป็นอย่างไร และมาเทียบเคียงว่าสิ่งที่อาจารย์ทำถูกหรือไม่ ถ้าถูก สังคมก็จะได้รับรู้รับทราบว่าเป็นทำถูก ถ้าผิด ก็ต้องมีมาตรการลงโทษ

“ผมจะได้ตอบทางผู้ร้องเรียนเขาได้ เพราะคนเรากล้ามาร้องเรียนแล้วไม่มีใครสนใจ เขาก็ไม่ยอมหยุด ก็ต้องไปต่อ ต้องไปหาที่พึ่ง” เลขานุการ รมว.อว. กล่าว

นอกจากสถานะรัฐมนตรี ศ.พิเศษ เอนกยังเป็นอดีตรองอธิการบดี และอดีตนบตคณะรัฐศาสตร์ มธ. จึงน่าจะสงสัยว่าจะมีผลกดดันการให้ความเห็นของ มธ. หรือไม่

เกี่ยวกับเรื่องนี้ เลขานุการ รมว.อว. ปฏิเสธว่า “ไม่มี ไม่ได้กดดัน” เพราะรัฐมนตรีได้พูดคุยและประชุมกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยต่าง ๆ อยู่เกือบตลอด เนื่องจาก อว. ยุคปัจจุบันเน้นการทำงานเป็นทีม นอกจากประเด็นเดรามาที่ปรากฏทางสื่อสังคมออนไลน์ ก็ยังมีงานที่ อว. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเตรียมความพร้อมเพื่อช่วยเหลือประชาชน เช่น การจัดตั้ง รพ.สนาม รองรับผู้ป่วยโควิด-19

ปีซีไทยได้โทรศัพท์ติดต่อ ศ.พิเศษ เอนก เพื่อสอบถามความเห็นต่อการออกหนังสือถึง 2 มหาวิทยาลัยดัง แต่ไม่สามารถติดต่อได้ โดยเลขานุการ รมว.อว. ชี้แจงแทนว่า รมว.อว. ร่วมประชุมกับอธิการบดีสถาบันต่าง ๆ เพื่ออัปเดตสถานการณ์โควิด-19 อย่างไรก็ตามเขาได้รายงานให้รัฐมนตรีรับทราบข้อมูลและเสียงสะท้อนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแล้ว และคิดว่า ศ.พิเศษ เอนกมีจุดยืนในการทำงาน เรื่องนี้เป็นเพียงการปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นตอนปกติเท่านั้น พร้อมฝากสังคมให้พิจารณาความเห็นให้ครบทุกฝั่ง เพราะถ้าไปดูฝั่งหนึ่งก็จะเห็นแต่มุมมองในทวีตเตอร์หรือเฟซบุ๊ก แต่สำหรับกลุ่มที่มาร้องเรียน ก็มีความเห็นในมุมมอง

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6374965

ลือคเป่า 'ปักซีใต้' เจาะยางฐานเสียง 'ปชป.'



การยื่นระยะของ "ธรรมนัส" จากแม่ทัพภาคเหนือ และขยายเครือข่าย "ธรรมนัสคอนเนกชั่น" กำลังกลับมาเขย่าฐานเสียงประชาธิปัตย์ให้สั่นคลอนอีกครั้ง

ถึงแม้คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 85/2564 มอบหมายให้ "ธรรมนัส พรหมเผ่า" รมช.เกษตรฯ จากพลังประชารัฐดูแลพื้นที่ภาคใต้แทน "นิพนธ์ บุญญามณี" รมช.มหาดไทย จากประชาธิปัตย์ จะถูกยกเลิกออกไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง แต่กลับเป็นสถานการณ์ที่ทำให้ "ประชาธิปัตย์" ระวังตัวมากกว่าเดิม

เมื่อยุทธศาสตร์เคลื่อนพลพลังประชารัฐ ผ่าน "ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน" ระดับพื้นที่จังหวัด ต่อเจตนาการส่ง "ธรรมนัส" ไปดูแลสงขลา นครศรีธรรมราช และภูเก็ต หากมองในมิติการเมืองไม่พ้นการลือคเป่าฐานเสียงประชาธิปัตย์เพื่อเตรียมพร้อมเลือกตั้งใหญ่ครั้งหน้า ย่อมไม่ธรรมดา เพราะพื้นที่นี้เป็นฐานที่มั่นสุดท้ายที่ประชาธิปัตย์มีเสียง ส.ส.ในมือมากที่สุด

จึงเป็นที่มาของท่าที "จรินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์" หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่ออกมาให้สัมภาษณ์พรรคสำคัญที่ว่า "ถ้ายุติได้เร็วจะเป็นการดี เรื่องจะได้ไม่บานปลายโดยไม่จำเป็น"

หากย้อนรอยในคำสั่งที่ 85/2564 จะพบว่ารัฐมนตรีพลังประชารัฐส่วนใหญ่ ยังได้ดูแลพื้นที่เดิมของตัวเองมากกว่าประชาธิปัตย์ อาทิ "สันติ พร้อมพัฒน์" รมช.คลัง เคยเป็น ส.ส.เพชรบูรณ์ รับผิดชอบพื้นที่เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ และพิจิตร "อิทธิรัฐ รัตนเศรษฐ์" รมช.คมนาคม ส.ส.นครราชสีมา ดูแลพื้นที่นครราชสีมา ชัยภูมิ และขอนแก่น

"อนุชา นาคาศัย" รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการพลังประชารัฐ ดูแลชัยนาท ลพบุรี สมุทรปราการเพิ่มเติม "ตรีณัฐ เทียนทอง" รมว.ศึกษาธิการ และ ส.ส.สระแก้ว ดูแลพื้นที่ สระแก้ว นครสวรรค์ พิชณุโลก "ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์" รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อดีต ส.ส.สิงห์บุรี ดูแลพื้นที่สิงห์บุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี

หรือฝั่ง "ภูมิไฉไทย" ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ดูแลบุรีรัมย์ สุรินทร์ "มนัญญา ไทยเศรษฐ์" รมช.เกษตรฯ ดูแลอุทัยธานี เลยหรือกระทั่ง "วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล" รมช.คมนาคม ดูแลภาคอีสาน สกลนคร มุกดาหาร

แต่กลับเป็นฝั่งรัฐมนตรีประชาธิปัตย์อย่าง "จตุติ ไกรฤกษ์" ส.ส.พิษณุโลก ซึ่งเคยได้รับมอบหมายให้ดูแลพิษณุโลก กลับมีชื่อ "ตรีณัฐ เทียนทอง" มาดูแลพิษณุโลกแทน โดยให้จตุติไปคุมอำนาจเจริญ โยธธร และพัทลุง

หรือ "สินิตย์ เลิศไกร" รมช.พาณิชย์ และส.ส.สุราษฎร์ธานี ไม่ได้ดูแลสุราษฎร์ธานี แต่ถูกส่งไปดูแลภาคอีสาน ที่หนองบัวลำภู และร้อยเอ็ด โดยมี "พิพัฒน์ รัชกิจประการ" รมว.การท่องเที่ยว จากภูมิภาคไทยมาคุมสุราษฎร์ธานี ส่วน "คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช" จากเดิมดูแลราชบุรี แต่มีชื่อ "สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ" รมว.อุตสาหกรรม มาคุมแทน

จากคำสั่งร้อนครั้งนี้ เพียงไม่นานก็มีเสียงสะท้อนดังมาจากฝั่ง "ประชาธิปไตย" โดยเฉพาะ "จรินทร์" อย่างมีนัยสำคัญ เพราะตั้งแต่ประชาธิปไตยร่วมรัฐบาล มีเพียงไม่กี่ครั้งที่ "จรินทร์" จะมีอาการไม่พอใจขนาดนี้ จากนั้นประชาธิปไตยได้เรียกประชุมรัฐมนตรีพรรคทันที โดยมอบหมาย "จตุ-นิพนธ์" ให้ประสานไปถึง "สายตรงไทยคู่ฟ้า" ให้ทบทวนคำสั่ง ให้ประชาธิปไตยได้ดูแลภาคใต้เหมือนเดิม

ความสำคัญในพื้นที่ 3 จังหวัดที่เคยส่ง "ธรรมนัส" เข้าไปรับผิดชอบหากเจาะไปที่เสียง ส.ส.ทั้ง 18 ที่นั่งในสงขลา ภูเก็ตนครศรีธรรมราช จะพบว่า "สงขลา" มี 8 เขตเลือกตั้ง มาจาก ส.ส.พลังประชารัฐ 4 ที่นั่ง ประชาธิปัตย์ 3 ที่นั่ง ภูมิภาคไทย 1 ที่นั่ง "ภูเก็ต" มี 2 เขตเลือกตั้งมาจาก ส.ส.พลังประชารัฐทั้ง 2 ที่นั่ง และ "นครศรีธรรมราช" มี 8 เขตเลือกตั้งมาจากพลังประชารัฐ 4 ที่นั่ง และประชาธิปไตย 4 ที่นั่ง

หากรวมเก้าอี้ ส.ส.ภาคใต้ทั้งหมดของพลังประชารัฐขณะนี้อยู่ที่ 14 คน จากทั้งหมด 50 ที่นั่ง เป็นรองแค่ประชาธิปไตยที่มี ส.ส.ใต้ เหลือเพียง 21 คนจากผลการเลือกตั้งซ่อม เขต 3 นครศรีธรรมราชเมื่อ 8 มี.ค.2564 "พงศ์สินธุ์ เสนพงศ์" จากประชาธิปไตยแชมป์เก่า แพ้ให้กับ "อาณัติสิทธิ์ ศรีสุวรรณ" จากพลังประชารัฐ ซึ่งมี "ธรรมนัส" ลงมาเป็นแม่ทัพใหญ่ด้วยตัวเอง ถือเป็นสัญญาณเตือนประชาธิปไตยว่าทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงได้เสมอ

การเข้ามาของธรรมนัสครั้งนี้ ประชาธิปัตย์รู้ว่าย่อมไม่ธรรมดา หากดูจากสถิติที่ผ่านมา พบว่าการเลือกตั้งซ่อม "ขอนแก่น" เขต 7 "ลำปาง" เขต 3 "นครศรีธรรมราช" เขต 3 มี "ธรรมนัส" เป็นแม่ทัพดูแลเลือกตั้งนำไปสู่ชัยชนะได้ทั้งหมด

การยื่นระยะของ "ธรรมนัส" จากแม่ทัพภาคเหนือ และขยายเครือข่าย "ธรรมนัสคอนเนกชั่น" ไปถึงการเมืองท้องถิ่นภาคใต้ไม่ว่ามิติใดเพื่อเตรียมความพร้อมรับเลือกตั้ง ปฏิเสธไม่ได้ว่า พลังประชารัฐกำลังกลับมาเขย่าฐานเสียงประชาธิปไตยให้สั่นคลอนอีกครั้ง.

อ้างอิง : <https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/935664>

สถานีคิดเลขที่12 : ไททานิก-ตูทานิก



ผู้เขียน สถานีคิดเลขที่ 12

เห็นความระส่ำระสาย ของรัฐบาลวุ่น TOOTANIC-ตูทานิก ที่ว่ากันว่า แข็งแกร่ง คงทน ด้วยถูกออกแบบมาอย่างดี จาก การรัฐประหาร

ที่วางระบบปกป้อง ป้องกัน ให้การสืบทอดอำนาจเป็นไปอย่างราบรื่น มั่นคง แต่ตอนนี้ กำลังเผชิญวิกฤตหนัก จนเกิดคำถามว่า “ไม่มีวันอัปปาง” จริงหรือ

TITANIC-ไททานิก ให้บทเรียนมาแล้ว

เข้าไปในวิกิพีเดีย ทบทวนความจำกับเรือลำนี้อีกครั้ง

น่าประหลาดใจ ตูทานิกและไททานิก มีอะไรที่เหมือนกันอย่างยิ่ง

อาทิ ไททานิก จมลงสู่ก้นมหาสมุทรแอตแลนติกเมื่อ 15 เมษายน ค.ศ.1912

ขณะที่ “ตูทานิก” เผชิญความปั่นป่วน มาตั้งแต่หลังสงกรานต์ 13 เมษายน ค.ศ.2021

ไททานิก ขนภูเขาน้ำแข็งระหว่างเดินทางเที่ยวแรกจากเซาท์แทมป์ตัน สหราชอาณาจักร ไปนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา มีผู้เสียชีวิต 1,514 ศพ เป็นภัยพิบัติทางทะเลครั้งใหญ่ของโลก

ส่วน ตูทานิก (กำลัง) ขนเข้ากั้กับภูเขาโรคระบาด ที่ถือเป็นภัยพิบัติที่ทำให้มีผู้ป่วยและตายครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์โลก เช่นกัน

บนเรือไททานิกมีทั้งผู้โดยสารที่ร่ำรวยที่สุดในโลก และคนจนกว่าพันคนที่ไปแสวงหาชีวิตใหม่ในทวีปอเมริกาเหนือ

เรือส่วนหนึ่งจึงได้รับการออกแบบให้รุกรานพายุไฟ เพื่อคนรวย ขณะที่อีกส่วนหนึ่งก็อัดแน่นไปด้วยคนยากจน จึงมากด้วย ปัญหาชนชั้นและความเหลื่อมล้ำ

ซึ่ง ผู้โดยสารใน “ตูทานิก” ก็เคยถูกจัดอันดับให้มีความเหลื่อมล้ำมากที่สุดในโลกเช่นกัน

อย่างที่บอก เรือไททานิก ยิ่งใหญ่ ทั้งขนาด ทั้งระบบรักษาความปลอดภัยที่ก้าวหน้า ทันสมัย

เช่น ห้องกันน้ำและประตูกันน้ำที่ทำงานด้วยรีโมต เป็นต้น

จึงมั่นใจว่าโอกาสเรืออัปปางมีน้อยมากๆ

ทำให้ ละเลย สิ่งพื้นฐานไป

หนึ่งในนั้นคือ เรือซูซีพ

ที่จัดไว้เพียง 1 ใน 3 ของคนในเรือเท่านั้น

ทั้งนี้ ก่อนหน้าที่ไททานิกออกเดินทาง มีปัญหา “ภายใน” เกิดขึ้น

มีเหตุไฟไหม้ที่เก็บถ่านหิน บล็อก 5 และ 6 และไฟยังไหม้ต่อเนื่องตลอดการเดินทาง

ส่งผลให้ผนังกันน้ำชั้นที่ 4 ก่อนถึงห้องเครื่อง และส่วนที่เก็บถ่านหินนั้น ร้อนถึง 1,500 ฟาเรนไฮต์ จนผนังกันน้ำบิด งอ ลดการทนทานน้ำไปกว่า 75%

แต่กัปตันเรือตัดสินใจให้ออกเรือตามกำหนด

แล้วหายนะก็บังเกิด

ขณะเรืออยู่ห่างจากเซาท์แทมป์ตันไปทางใต้ราว 600 กิโลเมตร ไททานิกไปชนภูเขาน้ำแข็ง น้ำทะเลลึกเข้าไปในเรือ

แม้เทคโนโลยีอันทันสมัยจะปิดกั้นน้ำได้ทั้งหมด

แต่ทว่า ผนังกันน้ำชั้นที่ 4 ได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ไม่สามารถทนทานแรงดันน้ำได้ ที่สุดเรือก็แตก

และเพราะเรือซูซีพไม่เพียงพอและข้อปฏิบัติเผชิญภัยพิบัติไร้ประสิทธิภาพ

ทำให้มีผู้รอดชีวิตเพียง 710 คน ตาย 1,514 คน

โลกตกตะลึงและโกรธกับความสูญเสียนี้

นำไปสู่การไต่สวนสาธารณะในอังกฤษและสหรัฐ

นำมาซึ่งการจัดตั้งอนุสัญญาความปลอดภัยของชีวิตในทะเลระหว่างประเทศ ใน ค.ศ.1914

ถือเป็นมรดกจากโศกนาฏกรรมนี้

พร้อมกับสิ่งที่เตือนใจ สิ่งที่ดีที่สุด แข็งแกร่งที่สุด มีโอกาสอับปางหรือพินาศลงได้ หากละเลยหรือมองข้ามสิ่งเล็กน้อย

นี้เอง ถึงอยากเตือน ถึง “ตุทานิก”

ที่แม้จะแข็งแกร่งเพียงใด แต่หากปล่อยให้ “ปัญหาภายใน” รัฐนาวามีปัญหา ประกอบกับการตัดสินใจของกัปตันไม่ดี หรือมั่นใจในบางสิ่งบางอย่างเกินไป

เช่น ความเบ็ดเสร็จเด็ดขาด การรวบอำนาจ และใช้อำนาจคนเดียว

อาจนำไปสู่ความผิดพลาดอันมหันต์ได้

โดยเฉพาะเมื่อเผชิญกับภัยพิบัติ “ภายนอก” อย่างโรคระบาดตอนนี้ซ้ำเติม

ทำให้ ตุทานิก ล่มได้

สุวพงศ์ จันผิงเพ็ชร

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/article/thinkstation-12/news_2701843